



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**จัดสวนมนต์ 'รัตนสูตร'**  
**ไล่โควิด 19**  
**25 มี.ค. ช่อง 9-11**

ไทยเพิ่มในทศวรรษ 21 ระบาย  
ส่วนไทยเป็นทศวรรษ  
รวมคร.นำขบวนอุทิศตน  
ทั่วโลกหนัก-จีนก็คแต่

นายกฯสั่งเตรียมรับระยะ 3 บอหากสถาน-  
การณ์รุนแรงเท่าอู่ยื่นพร้อมปิดเมือง "เทวัญ" ผุด  
ไอเดียให้วัดสวนมนต์บท "รัตนสูตร" ไล่โควิด-19  
เพื่อช่วยไทยพ้นภัยไวรัสสมรณะ ★ มีก่อนหน้า 13



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

**จัดสวนมนต์ ☆ ต่อจากหน้า 1**

โดยให้ "วิครักษ์พิช-วัชร-วัชโรดม" สวดพร้อมกัน และมีการถ่ายทอดสดขอโทษประชาชนที่สั่งปิดสถานที่ในหลายธุรกิจทำให้กระทบวิถีชีวิตมวลคนไทยยกเลิกไม่อนุญาตให้มีการขนไก่ กัดปลาตามมา โค ขณะที่ยอดผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 พุ่งพรวดไป 212 คนแล้ว หลังพบมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม วันที่ 18 มี.ค. อีก 35 ราย ล้วนมาจากแหล่งเชื้อเดียวกันคือสนามมวยและผับย่านทองหล่อ ตำรวจนครบาล "อดตม" ยังติดโควิดไปด้วย ด้านอดตมหักตัวเอง 14 วันไม่ไปทำงานแต่สั่งการจากที่บ้าน ส่วน ครม.ยังประชุมตามปกติและมีการทำนายว่าเชื้อที่ทำเนียบฯ บิ๊กแดงสั่งทหารบิกคสึนนิ่ง ล้างเชื้อสปกปรกในกรุงเทพฯ โลกวิฤติหนัก ยอดตาย-ติดเชื้อไวรัสธรมระพุ่มมหาศาล สหรัฐฯติดครบ 50 รัฐ ออสเตรเลียใช้ภาวะฉุกเฉิน ได้เห็นแบนต่างชาติ หลังประเทศปลอดโควิด

ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของไทย ที่ล่าสุดพบการติดเชื้อพรวดมาอีก 35 ราย รวมเป็นยอดผู้ติดเชื้อสูงถึงกว่า 200 คนแล้ว โดยส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากสนามมวยผับที่มี และผับย่านทองหล่อที่เป็นผลมาจากกลุ่มผู้ที่มีสังสรรค์ร่วมแก้วเหล้าร่วมบุหรืร่วมดื่มกันมาใช้บริการ และผลจากการที่เชื้อไวรัสโควิด-19 มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้รัฐบาลต้องมีการสั่งปิดสถานที่หลายแห่งในหลายธุรกิจที่ถือเป็นจุดศูนย์กลางต่อการแพร่เชื้อเพื่อลดการแพร่ระบาด

**★ ติดเชื้อเพิ่มอีก 35 ราย**

ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 มี.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า มีผู้ป่วยรายใหม่อีก 35 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยเก่าหรือสถานที่พบผู้ป่วยก่อนหน้าจำนวน 29 ราย แบ่งเป็น สนามมวย 18 ราย เป็นผู้ชมมวยใน กทม. เชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรปราการ สุโขทัย นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สถานบันเทิงย่านทองหล่อ 4 ราย และสัมผัสผู้ป่วยที่รีซก่อนหน้า 12 ราย จากสนามมวย และการร่วมสังสรรค์ 2.กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย เป็นผู้ที่ถูกกักจากประเทศกัมพูชา 1 ราย ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับต่างชาติ 4 ราย คือพนักงานต้อนรับบริการและนิเทศตลอดโดมิเนียม กับผู้ที่กำลังรอผลการสอบสวนโรค 1 ราย

**★ ยอดป่วยพุ่งเป็น 212 ราย**

นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อว่า สรุพบมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 212 ราย กลับบ้าน 42 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 169 ราย โดยมีอาการหนัก 3 ราย คือ ชายไทยอายุ 49 ปี ที่ จ.สุราษฎร์ธานี 2.ชายชาวเบลเยียม อายุ 67 ปี มาจากเบลเยียม อยู่ที่โรงพยาบาลใน จ.เพชรบูรณ์ 3.ผู้ป่วยที่สถาบันบำราศนราดูร ในสัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มาจากการคัดกรองครอบคลุมกลุ่มคน และสถานที่ที่มีผู้ป่วย จากการสอบสวนโรคพบว่า รายใหม่เป็นวัยหนุ่มสาว รักษาทาง ให้ประวัติว่าเดินทางไปประเทศพื้นที่เสี่ยง ไปที่คนแออัด มี

กิจกรรมสังสรรค์ หลายคนไม่ลดกิจกรรมทางสังคม ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่กักตัวเองอย่างเคร่งครัด เมื่อป่วยมาจากพื้นที่เสี่ยงทำให้ติดคนในครอบครัว เพื่อนๆ โรคนี้มีความรุนแรงในกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก มีโรคประจำตัว ทำให้การระบาดของโรคในประเทศจะขยายวง นำมาสู่การควบคุมโรคได้ยากลำบาก

**★ วอนทำตามคำแนะนำของ สธ.**

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวอีกว่า ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจทำตามคำแนะนำของกระทรวงอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างบุคคลในสังคมอย่างน้อย 1 เมตร ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น สวมหน้ากากเมื่อไปที่ชุมชน พกเจลแอลกอฮอล์ มีไข้ ไอ เจ็บคอบน้ำมูก สวมหน้ากากอนามัยไปพบแพทย์ทันที แจ้งประวัติเสี่ยง ใช้ของใช้ส่วนตัว กินอาหารสุกใหม่ แยกสำรับ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว คนที่ไปสนามมวย ลุมพินี ราชดำเนิน เมื่อวันที่ 6 มี.ค. และสถาบันบันเทิง ร้านอาหารยามค่ำในวันที่ 9-10 มี.ค. ให้สังเกตอาการ 14 วัน หากมีไข้ ร่วมไอ เจ็บคอบน้ำมูก หายใจลำบาก ไปรับการตรวจรักษาสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านฟรี หรือโทร.1422 ส่วนคนไทยที่ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มีเลเซียและเดินทางกลับผ่านช่องทางข้อศอกพรมแดนทางบกจากมาเลเซีย 89 ราย อยู่ชุดขา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พบป่วย 11 ราย ส่งตรวจแล็บทั้งหมด เจอโควิด-19 จำนวน 2 ราย

**★ คน กทม.ติดเชื้อสนามมวยเพียบ**

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ผู้ป่วยทั้ง 212 ราย เป็นคนไทยประมาณ 70% ในจำนวนนี้เป็นคนในกรุงเทพฯ 90% ต่างชาติ 80% ส่วนใหญ่ยังเป็นคนจีน ที่เหลือเป็นเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ยุโรปบางประเทศ ส่วนกรณีสนามมวยที่มีผู้ป่วย 40 ราย ส่วนใหญ่จะอยู่ใน กทม. มีในต่างจังหวัด เช่น สมุทรปราการ เชียงใหม่ สุโขทัย นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด การตรวจพบเชื้อส่วนใหญ่จะป่วยภายใน 1 สัปดาห์ ขณะนี้กำลังติดตามคนในครอบครัว วันดังกล่าวมีคนรวมกันหลายพันคน มีทั้งคนต่างชาติและคนไทยรวมตัว เป็นความยากในการสอบสวนข้อมูลหลายแหล่งว่าใครมีอาการป่วยก่อนวันที่ 6 มี.ค. ซึ่งแม้จะได้ข้อมูลส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่สรุปไม่ได้ในทันทีว่ามาจากคนใด เป็นข้อจำกัดในการดูข้อมูลย้อนหลังกลับไป ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิทธิมนุษยชนนำมาร่วมอยู่ในกลุ่มผู้ปวยรอบนี้แล้ว

**★ เผยกรุงเทพฯมีความเสี่ยงสูง**

"กรุงเทพฯถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด จึงจำเป็นต้องมีการจำกัดการเดินทางออกไปยังต่าง

จังหวัด กรณีพบผู้ป่วยคนไทยที่มาจากปอยเปต กัมพูชา ถือเป็นอีกพื้นที่ที่ต้องมีการจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพราะลักษณะของการไปเกาหลี มีความคล้ายคลึงกับสนามมวยและสถานบันเทิง คือมีคนจำนวนมาก มีการเปิดแอร์ อยู่รวมกันเป็นเวลานาน คาดว่าจะมี 1-2 รายที่มีการติดเชื้อ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้พื้นที่สระแก้ว มีการเฝ้าระวังเข้มขึ้น" นพ.โสภณกล่าว

**★ จนท.กสม.เข้าเกณฑ์ติดโควิด**

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 17 มี.ค. นายบุญเกียรติ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีบันทึกข้อความภายในแจ้งประธานและกรรมการ กสม. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสม.ว่ามีเจ้าหน้าที่ในสำนักกฎหมายของสำนักงาน กสม.เป็นหวัดและเจ็บคอ ระหว่างวันที่ 10-11 มี.ค. ได้ตรวจรักษาที่สถานพยาบาล แพทย์เห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องเฝ้าระวังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมารดาของบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ จึงได้สั่งให้มีการหยุดงานระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค. โดยไม่ถือเป็นวันลาของข้าราชการและพนักงาน กสม. พร้อมทั้งมีการฉีดน้ำทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในสำนักกฎหมาย

**★ ตร.รonda "อดตม" ติดโควิด**

ขณะที่นายอดตม ส่วนนายธน รว.คลัง กล่าวว่าได้สั่งการให้นายประสงค์ พูนเศษ ปลัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อโรค ตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุข หลังตำรวจติดตามของตน 1 คน จากทั้งหมด 3 คน รายงานว่าติดไวรัสโควิด-19 หลังไปร่วมงานสังสรรค์กับเพื่อนตำรวจด้วยกัน และได้สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามส่วนตัวอง จะหยุดไปทำงานที่กระทรวง 14 วัน แต่จะทำงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ขอยืนยันว่าไม่ได้ใกล้ชิดกับตำรวจที่ติดโควิด ไม่ได้นั่งรถคันเดียวกัน แต่เป็นตำรวจรถนำรักษาความปลอดภัย

**★ "เทวัญ" ให้วัดสวนมนต์ได้โควิด**

ที่ทำเนียบรัฐบาล ช่วงสาย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ทุกวัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศ สวนมนต์บทธรัตนสูตร เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ ในช่วงสถานการณ์ประเทศเกิดวิกฤติว่า ตั้งแต่โบราณมีช่วงที่ประเทศประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ เช่น การระบาดของโรคห่า (อหิวาตกโรค) จะมีการสวนมนต์บทธนี้เพราะมีความเชื่อว่าช่วยเปิดปาริภคัยให้เจ็บและสิ่งไม่ดีให้พ้นจากประเทศ จะนำเรียนให้มหาเถรสมาคม ทราบวันที่ 20 มี.ค. ให้ทุกวัดได้สวนมนต์บทธนี้หลังทำวัตรเย็นทุกวัน



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

★ จัด 3 วัตถุประสงค์พร้อมกัน

นายแพทย์กล่าวอีกว่า ได้คุยกับวัดต่างๆเพื่อขอความร่วมมือ จะเริ่มต้นวันที่ 25 มี.ค. เวลาประมาณ 16.00 น. โดยพิจารณาวัดในกรุงเทพฯ ที่จะสวดพร้อมกันคือ วัดราชบพิธฯกำลังทำหนังสือเรียนเชิญสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธาน วัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร รวมถึงวัดในจังหวัดหลัก เพื่อให้แอ็ดคตขอความร่วมมือประชาชนให้อุ่นอุบล สวด เว้นระยะห่างป้องกันการติดเชื้อ หากเป็นไปได้ขอให้ประชาชนร่วมฟังบทสวดไปพร้อมกัน จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง 11 (NBT) ช่อง 9 (MCOT) สำหรับวัดไทยในต่างประเทศจะหารือกับ มส. ว่าจะร่วมด้วยอย่างไร

★ สบ.เล็งถก “ไลน์แมน-แกร็บ”

นายแพทย์ยังกล่าวด้วยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค จะเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องการจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ อาทิ ไลน์แมน แกร็บ มาหารือเพื่อขอความร่วมมือ ให้ความรู้กับผู้จัดส่งในการระมัดระวังและป้องกัน รวมทั้งการรักษาความสะอาดกับผู้ใช้ปลายทาง

★ นายกฯไม่ให้ทุนส่งเสริมรับระยะ 3

ต่อมาที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ว.กลาโหม ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประชุมและให้นโยบายการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ แล้วเปิดเผยมุมมองและให้แนวทางปฏิบัติการทำงานแต่ละวัน อะไรบ้างต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จัดหมวดหมู่ให้ชัด เพื่อให้ไม่ให้เกิดสับสน ส่วนสถิติผู้ติดเชื้อแต่ละวันต้องดูของต่างประเทศด้วย เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบบ้านเราดูแลได้สมกน้อยเพียงใด ทุกอย่างมีผลรวมทั้งสิ้นที่ต้องนำมาพิจารณาจะได้รู้ว่าเราอยู่ในระยะใด ขณะนี้สถานการณ์เราซึ่งควบคุมได้อยู่ระยะที่ 2 แต่หากต้องยกระดับการแพร่ระบาดเป็นระยะที่ 3 เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ได้สั่งการเตรียมการไว้แล้ว ทั้งเรื่องสถานที่รองรับ เช่น เพิ่มเตียง รวมถึงที่อาจจะใช้ต่อไปคือโรงพยาบาลทหาร โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง โรงแรมบางแห่ง ต้องใช้เป็นที่กักตัวเพิ่มเติม

★ ให้ใช้ระบบออนไลน์ลดยุ่งยาก

นายกฯกล่าวว่า ทั้งนี้ยอมรับว่าหลายส่วนยังยุ่งยากในการเข้าถึงบริการ เพราะคนเยอะมาก วันนี้สั่งการไปแล้วขอให้นำระบบออนไลน์เข้ามาใช้บ้างได้หรือไม่ รวมถึงเมื่อมีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องมีระบบคัดกรอง ซึ่งใช้เวลาส่วนนี้มากพอสมควรและคนใกล้ชิดต้องช่วยให้คำแนะนำ เพราะถ้าเรียกคนมา ก็ใช้เวลานานและอาจแพร่เชื้อกันเองอย่างการเกณฑ์ทหารให้ทยอยดำเนินการ ซึ่งไม่รู้ที่ผลิตแต่จะทำงานกว่าเรียบร้อย เพราะเดิม 1 ปี จะมีทหาร 2 ผลัด แต่เดือน เม.ย. นี้ไม่ได้เกณฑ์ กำลังพลจะหายไป 1 ใน 4 เมื่อเกณฑ์ไม่ได้ใช้วิธีการสมัครก่อน วันนี้มีคนสมัครเข้ามาเยอะพอสมควร ถ้าสมัครได้ 30-40% กำลังพล

เหล่านี้ก็จะเข้ามาก่อนได้ ทั้งสมัครออนไลน์และเปิดรับสมัครย่อยๆ จากนั้นทยอยกันเข้ามา สามารถทดแทนได้ในระดับหนึ่ง ส่วนที่เหลือค่อยไปจัดการเกณฑ์เข้ามาอีกครึ่ง

★ รุนแรงเท่าอู่กันพร้อมปิดเมือง

นายกฯกล่าวว่า คำว่าปิดประเทศ ปิดพื้นที่ หรือปิดจังหวัด แบบนั้นคือปิดชื่อ แต่สิ่งที่ทำในปัจจุบันนี้ไม่ได้เรียกว่าปิด เรียกว่ามาตรการเข้มขัน บางครั้งใช้คำพูดกันเลยไปปิด ถึงแม้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีอำนาจ แต่ต้องรายงานศูนย์ก่อนเรื่องไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก ถือว่าวันนี้เขาได้ทำมาตรการเข้มงวดขึ้นถือเป็นเรื่องดี เป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นๆ แต่ถ้าใช้คำว่าปิดจังหวัดหรือประเทศมันดูวุ่นวายไปหมดถ้าปิดจังหวัดจริงคนก็เข้า-ออกไม่ได้รถยนต์ต่างๆเข้าไม่ได้ เหมือนอู่กันที่เคยปิดเมือง แต่ครั้งนี้สถานการณ์บ้านเรายังไม่รุนแรงขนาดนั้น แต่ถ้าถึงจริงก็ต้องปิดแล้วอาหารการกินจะอยู่กันได้อย่างไร ต้องเตรียมมาตรการกันอีก ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยไม่เช่นนั้นไปคนละทางสองทาง ส่วนที่มาเลเซียปิดประเทศคนไทยที่เดินทางกลับต้องผ่านการคัดกรองหมดที่เสียดลอดทางชายแดน ช่องทางธรรมชาติทหารเข้าไปควบคุมระบบคัดกรองให้หมด

★ เผยบางคนสั่งแล้วไม่ทำตาม

นายกฯกล่าวด้วยว่า ปัญหาคือคนเยอะ บางคนปฏิบัติตาม บางคนไม่ปฏิบัติตาม รัฐบาลทำงานคนมีถ้าไม่เข้าใจ ก็ไปคนละอย่างสองอย่างทำตามใจใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ ต้องมาจากมาตรการทางกฏแพทย์ ว่าควรต้องอยู่ตรงไหนระดับไหน คนกล้าทำทุกอย่างเมื่อถึงเวลาและหากถึงเวลานั้นเราอาจไม่เจอ ก็เพราะปิดประเทศ ปิดเมืองไปแล้วส่วนวันที่ 18 มี.ค. เริ่มมาตรการปิดพื้นที่เสี่ยงชั่วคราวในกทม.-ปริมณฑล 14 วัน กำจัดติดตามก็โอเค ขอให้ร่วมมือกันมีคณะกรรมการควบคุมระดับจังหวัดและ กทม. อยู่แล้ว

★ เตรียมยา-รพ.ทุกภาครับระยะ 3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์กล่าวว่า ในการมอบนโยบายของนายกฯต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 มี.ค. ได้สั่งเตรียมพร้อมรับมือ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดลุกลามไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงระยะที่ 3 ให้เตรียมยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 จากญี่ปุ่น ไว้ให้พร้อมรองรับกับจำนวนผู้ป่วย ให้จัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะโรคในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยให้กระทรวงสาธารณสุข และกองทัพ รวมถึงภาคเอกชน ปรับปรุงโรงพยาบาลขนาดกลางให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ วันที่ 19 มี.ค. กองทัพและกระทรวงสาธารณสุข จะประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ที่กระทรวงกลาโหม ในวันที่ 20 มี.ค. นายกฯจะเป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จากเดิมที่จัดที่ตึกกักตักคนใหม่ที่แคบกว่า เพื่อปรับรูปแบบห้องประชุมให้ได้มาตรฐานที่จะต้องนั่งห่างกัน 1 เมตรขึ้นไป

★ ขอโทษมาตรการทบทวนวิถีชีวิต

เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ ติตพัฒน์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า มาตรการขณะนี้เป็นการปรับการนำเชื้อเข้าประเทศ และชะลอการระบาดในประเทศ ให้เข้มข้นขึ้น คัดกรองบุคคลที่จะกลับเข้าประเทศหรือคนต่างชาติที่เข้มข้น มาตรการต่างๆย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนแน่นอนอยากขอโทษประชาชนอย่างมาก ที่ความสับสนความสับสนที่เคยมองว่าอาจน้อยแต่เป็นระยะหนึ่งเท่านั้น ส่วนการเดินทางต่างๆยังใช้ชีวิตปกติเช่นเดิม ขณะนี้ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตอนนี้อยู่ระยะ 2 ก็จึงแต่พบสัญญาณบางอย่างที่มีความเสี่ยงที่จะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลให้ความสำคัญจึงมีมาตรการ 6 ด้านออกมา

★ เด็กนั่งตม.ต้องหยุดชั่วคราว

ขณะที่ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ประเภทของสถานที่ที่ปิดชั่วคราวใน กทม. มี 8 ประเภท ได้แก่ 1. อาบอบนวด 2. กิจการอบไอน้ำ ออบสมุนไพร ชาวน้ำร้อน โรงนวดสปา โรงฟิตเนส 3. ฟิตเนส 4. ฟิตเนส 5. สถานบริการคล้ายสถานบริการ 6. สนามมวย 7. สนามกีฬา 8. สนามม้า โดยเฉพาะประเภทที่ 5 กทม. ขึ้นทะเบียนไว้ 1,712 แห่ง ใน 50 เขต หมายถึงสถานที่ที่มีการจำหน่ายอาหาร สุรา แสดงดนตรี เต้นรำ แสดงโชว์ การไอศกรีมเพื่อนั่งดื่มที่เรียกว่านั่งตม.ก็แต่ร้านอาหารที่เข้าไปไม่ปิด ขายได้ตามปกติ ส่วนสนามกีฬาหากเป็นที่โล่งแจ้งคนวิ่งออกกำลังกาย ไม่เบียดเสียด ยังดำเนินการได้แต่ถ้าเป็นสนามปิดมีโอกาสที่จะใกล้ชิดสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น สนามฟุตบอล สนามเบสบอล สนามเทนนิส 14 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตตรวจสอบขอความร่วมมือทวนสะอาดเก้าอี้ให้ถูกสุขอนามัย ส่วนร้านอาหารในถนนข้าวสาร มีการจัดโต๊ะในระยะห่างกันไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องปิด

★ ลดค่าแรงแถว-ยึดอายุผู้ว่างงาน

พล.ต.ท.โสภณกล่าวว่า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดสถานที่ต่างๆเป็นการชั่วคราวคือแรงงานเกิดความเดือดร้อน กทม. มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนออกมา คือแรงแถวค่า 2.9 หมื่นแรงแจก 12 ตลาด กทม. จะลดค่าเช่าแรงแถวให้ผู้ประกอบการ 25% เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-ก.ค. ในส่วนของสถานธนาภิบาล 21 แห่งของ กทม. จะยึดเวลาออกค่าเช่าออกเป็น 8 เดือน พร้อมกับลดดอกเบี้ยเมื่อถามว่า กทม. มีโอกาสจะปิดเมือง หรือมีแนวความคิดปิดเมืองหรือไม่ พล.ต.ท.โสภณตอบว่า



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

ไม่มีความคิดที่จะปิดกั้น มีแนวคิดจะเพิ่มความเข้มงวดรักษาความสะอาด และ ไม่มีความคิดห้ามคนข้างนอกเข้ามา ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ

★ “วิษณุ” แจงข้อปฏิบัติจัดการประชุม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงข้อปฏิบัติของหน่วยราชการว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกข้อกำหนด เช่น การทำงานที่บ้าน การใช้วิธีเข้าอาคารจัดที่นั่งระยะห่างให้เจ้าหน้าที่ทำงาน อีกทั้งยังมีมาตรการประชุมทางไกล แต่ถ้าเป็นการประชุมบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้นให้รอข้อกำหนดของทาง กสท. ถ้าจะจัดประชุมต้องปฏิบัติ ๑.ตรวจวัดอุณหภูมิ ๒.สวมหน้ากากอนามัย ๓.เจลให้ล้างมือ และ ๔.ต้องจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ถ้าจัดได้คงเลื่อนได้เลื่อนเลื่อนไม่ได้ให้จัดขึ้นภายใต้มาตรการรองรับ ทุกคนต้องช่วยกันปรับตัวประชาชนช่วยกันใช้ระบบออนไลน์ให้มากขึ้น ทุ่มเวลา ทุ่มการเดินทาง โดยหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานเขตถ้ายังไม่จำเป็นต้องเพิ่มในส่วนนี้ขึ้นมา

★ ครม. ประชุมตามปกติ นายวิษณุกล่าวว่า การประชุมบางอย่างไม่สามารถเลื่อนได้เนื่องจากต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญด้วยพรรคการเมือง ถ้าประชุมแล้วไม่มีมาตรการรองรับจะผิด พ.ร.บ. โรคติดต่อได้ การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังคงประชุมตามปกติ ครม. ทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัย จัดที่นั่งให้ห่างกัน 1.5 เมตร เมื่อถามว่า ถ้าสถานการณ์ชงชวยตัว มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะประชุม ครม. แบบเวิร์กแธป โฮม นายวิษณุตอบว่า รอนายกรัฐมนตรี หากจำเป็นถึงขนาดนั้นอาจจะทำได้ ไม่ยากทั้งโดยทฤษฎีและปฏิบัติ หรือโดยข้อกฎหมาย

★ ถ้าโควิดหายไจจะรวมหยุดเทศกาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า นักกีฬาหลายประเภทที่ยังมีออกไปแข่งขันในต่างประเทศเพื่อเก็บคะแนน หากสมาคมใดหรือนักกีฬาคงใจออกไปแล้วเมื่อกลับเข้ามาประเทศต้องกักตัวเองเพื่อดูอาการ 14 วัน ส่วนที่รัฐบาลเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ หากประชาชนยังเดินทางกลับภูมิลำเนาและเล่นสงกรานต์กันในครอบครัวทำได้ แต่จะไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ หากทุกอย่างจบได้ภายในเดือน มี.ย. 2563 จะนำเทศกาลสงกรานต์เข้ามารวมกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในช่วงเดือน ก.ค. เมื่อครบวันหยุดจะได้ถึง 9 วันเลย

★ จชต.นำไก่ กัดปลา มวย ม้า โคน ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการไปยังผู้ว่าฯ และนายอำเภอทั่วประเทศ งดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลายลงกรณีนี้เจ้าพนักงานได้ออกใบอนุญาต

ไปก่อนหน้าแล้ว ขอให้ได้แจ้งผู้ได้รับอนุญาตจัดการเล่นการพนัน เพื่อป้องกัน ควบคุม สกัดกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

★ “บิ๊กแดง” สั่งทหารล้างกรุงเทพฯ ที่กองบัญชาการกองทัพภาค พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้สั่งการเพิ่มมาตรการตรวจโควิด-19 มีจุดคัดกรองใน บก.ทบ. พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยทหารพิจารณาความเหมาะสมวางแผนการเส้นทางเข้าพื้นที่ทหาร สอนถามและบันทึกข้อมูลกำลังพลและครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 20.00-05.00 น. ของทุกวัน เพื่อให้ตรวจสอบ สืบค้นย้อนหลังได้ หากสัมผัสหรือใกล้ชิดกับเชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกันได้จัดกำลังพล รถยนต์บรรทุกน้ำผสมสารฆ่าเชื้อล้างสิ่งปนเปื้อนบนทางเท้า บนถนน รอบกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต เริ่มวันที่ 19-31 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 01.00-05.00 น.

★ ระดมหมอทหารซ้อมแผนรับมือ ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงกลาโหมว่า หน่วยแพทย์ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้เตรียมซักซ้อมการฝึกแก้ปัญหาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่กระทรวงกลาโหมในช่วงเช้าถึงบ่ายของวันที่ 19 มี.ค. ประกอบด้วย กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อบูรณาการซักซ้อมแผนร่วมกัน โดยกระทรวงกลาโหมมีการประชุมทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์และการเตรียมแก้ไขปัญหาในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมพร้อมกับประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับเหล่าทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธาน

★ กรองผู้โดยสารพบสงสัยติดเชื้อ 5 ราย ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อากาศผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รอง ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แถลงถึงการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินประจำวันที่ 17 มี.ค. มีการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 16,025 คน จาก 208 เที่ยวบิน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 ราย นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดและเก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไหนจากเกาหลีใต้ 7 คน ไม่มีเอกสารแสดงผลการตรวจโควิด-19 ใน 48 ชั่วโมง ต้องกักตัวไว้พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ อยู่ระหว่างผลแล็บ ส่วนผู้ที่ไม่จากเกาหลีใต้ 281 คน จาก

3 เที่ยวบิน เป็นคนไทย 164 คน วิชามุดอายุรวม 90 คน แต่ไม่พบว่ามีการใส่หน้ากากต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ส่วนการคัดกรองผู้โดยสารขาออก 27,228 คน ไม่พบรายใดเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส

★ จนท. โครเรียนแอร์ติดเชื้อด้วย นายกิตติพงศ์เผยด้วยว่า ได้รับรายงานเมื่อคืนวันที่ 17 มี.ค. มีเจ้าหน้าที่คลังสินค้าของสายการบิน โครเรียนแอร์ เป็นคนไทย ประจำอยู่ที่สุวรรณภูมิ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีก 1 ราย นำตัวเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้ว โดยการติดเชื้อนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร

★ คนทำความสะอาดเป็นลม นอกจากนั้นในช่วงบ่าย นายกิตติพงศ์ยังได้รับรายงานว่า นายอนันต์ ชุนทรง พนักงานบริษัท เอ แอนด์ พี ที่ทำความสะอาดอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นลมล้มลงขณะปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สนามบินจึงประสานไปยังฝ่ายแพทย์เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจร่างกายพบว่าเป็นลมเนื่องจากอากาศร้อนจัด และได้ส่งนายอนันต์ไปที่โรงพยาบาลรามารัตน์ เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชั้น 2 ประตูดู 5 บริเวณที่นายอนันต์เป็นลม ด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์เพื่อฆ่าเชื้อแล้ว

★ รัสเซียแทกกลับบ้านก่อนเข้าไม่ได้อ ด้านบรรษัทอากาศผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันนี้เป็นวันแรกที่มีการยกระดับการคัดกรองผู้โดยสาร พนักงานและบุคคลที่จะผ่านเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสาร ทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในอาคารผู้โดยสาร ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตลอดทั้งวันมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปหลายประเทศทยอยมาซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับประเทศของตน หลังจากหลายประเทศในยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน ยูเครน รัสเซีย ประกาศปิดประเทศ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก ทำให้บริเวณโถงผู้โดยสารขาออกแน่นขนัด ขณะที่ผู้โดยสารสัญชาติยูเครน สัญชาติเบลารุส จำนวนหนึ่งไม่สามารถขึ้นเครื่องบินสายการบินรัสเซีย แอร์ไลน์ ของรัสเซียกลับประเทศได้ เนื่องจากรัสเซียอนุญาตให้เฉพาะพลเมืองรัสเซียกลับได้เท่านั้น กรณีดังกล่าว พล.ต.อ.เพิณ กลิ่นพยอม ผก.ต.ส.ป.ป.บ.ต.ม.๒ ในฐานะผู้แทน บ.ต.ม.๒ ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เผยว่า ได้รายงานให้ สตม.รับทราบแล้ว กำลังรอคำสั่งจาก ผบ.ต.ม.ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

★ บริการให้บริการศูนย์ OSS

ที่กระทรวงแรงงาน นายคงฤทธิ เบ็ญจาทิกุล... ผู้ช่วย รมว.แรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมแถลงว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทรวงแรงงาน จึงปรับรูปแบบการให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)...

★ ให้อื่นรายชื่อต่างตัวทางออนไลน์

นายคงฤทธิกล่าวว่า ส่วนนายจ้างที่ยังไม่ยื่นรายชื่อต่างตัว ให้อื่นทางออนไลน์ได้จนถึงวันที่ ๑๓ มี.ค. หรือมายื่นที่ศูนย์ OSS นายจ้างจะมาเอง หรือมอบอำนาจมาได้ โดยไม่ต้องพามาต่างตัวมา และตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๖ มี.ค. จะติดต่อนัดหมายนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างตัวไปยื่นขอรับการตรวจลงตรา VISA...

★ ยกเลิกแข่งขันฝีมือแรงงาน

ขณะที่การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ในเช้าวันที่ ๑๘ มี.ค. ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ ม.ร.ว.จตุรมงคล ได้สั่งให้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ทำให้นักศึกษาที่จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ตลอดจนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันรวมแล้วกว่า ๓๐๐ คน ต่างคลายความวิตกกังวล

★ บข.น.สนองนโยบายเปิดสถานบริการ

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.) พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์มิตร ผบ.บข.น.และรอง ผบ.บข.น. ร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับตำรวจในสังกัด บข.น. เรื่องการเปิดสถานบริการในพื้นที่กทม. และปริมณฑลชั่วคราว ตามมติ ครม.ป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมทั้งให้ทุก สน.ตรวจสอบต่างตัวกลุ่มเสี่ยงที่เข้าพักตามสถานที่ต่างๆ แม้กระทั่งคนไปเข้าคิวซื้อสินค้าก็ต้องไปช่วยดูแลจับกุมผู้กักตุนและขายหน้ากากอนามัยเกินราคา ส่วนตำรวจที่เรียกปรับประโยชน์หรือปล่อยปะละเลยเรื่องสถานบริการ ไม่มีการคาดโทษแต่ละสน.โทษที่หนักจากนี้ที่ บข.น. ยังมีการฉกฉวยค่าความสะอาดและรับซื้อที่ห้องทำงาน ผู้บังคับบัญชาทุกคนและภายในอาคารทั้งหมด

★ อาบอบนวดเหงาไร้ลูกค้า

วันเดียวกันผู้สื่อข่าวไปสำรวจสถานบันเทิงอาบอบนวด ย่านถนนรัชดาภิเษก พบว่าทุกแห่ง ขาดคนรับนโยบายรัฐด้วยการปิดให้บริการ บางแห่ง ยังมีการทำความสะอาดสถานที่ครั้งใหญ่เพื่อมาเชื้อ โดยที่อาบอบนวดชื่อดัง "เอ็มมานูเอล" บรรยากาศเงียบเหงา พนักงานบางคนยังมาทำงานเพราะไม่ทราบคำสั่งปิด จากการสอบถาม "เฮียบี." เจ้าของอาบอบนวดเอ็มมานูเอลเผยว่า ทางร้านมีพนักงานทุกสาขา กว่า 200 กว่าคน แม้ปิดบริการก็ยังคงจ่ายเงินเดือนอยู่ แต่เนื่องจากพนักงานมีรายได้จากเงินทิปจากแขก โดยเฉพาะพนักงานนวดที่ไม่มีแขก ทำให้ขาดรายได้ ก่อนมีนโยบายปิดสถานบันเทิง สถานการณ์ก็ไม่ดีอยู่แล้ว ผู้มาใช้บริการหายไปหมด จากเดิมพนักงานได้ทีปวันละ 600-700 บาท เหลือแค่วันละร้อยกว่าบาท ส่วนพนักงานนวด บางวัน มาทำงานโดยไม่ได้แขกก็มี ที่น่าห่วงคือพนักงานเหล่านี้วัยไม่เกิน ๓๐ ปี อยู่ในช่วงสร้างตัว บางคนมีภาระหนี้สิน เช่น ปักบ้านให้พ่อแม่ ค่าเช่าห้องพัก ค่าผ่อนรถ บางคนไม่ให้เงินไว้ทำกินจะโดนยึดโดนด่าที่คืนเพราะขาดเงินจ่าย แต่ตอนนี้คืนเงินยังไม่กล้า ปิดตัวกระหนาบโทรหรือไม่ ถ้าจะแก้ให้ตรงจุดควรต้องปิดเมืองไปเลยและควรมีมาตรการเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงนี้

★ เปลี่ยนแนวไปนวดตามบ้านแทน

ด้าน น.ส.เอ พนักงานนวดเอ็มมานูเอลกล่าวว่า วันที่ที่นายกประกาศว่าจะปิดสถานบริการ รู้สึกหล่นใจมาก อาชีพนี้คือค้นหาแขกกินค่าทุกคนมีภาระหนี้สินทั้งผ่อนบ้าน-รถ ส่งให้พ่อแม่ ฯลฯ ถ้าไม่มีแขกก็ไม่ค่อยมีรายได้ ส่วนตัวแต่เสียเดือนมีค่าไปใช้จ่ายหลายหมื่นบาท การขาดรายได้ 14 วันกระทบหนักแน่นอน ส่วนใหญ่คนทำอาชีพนี้ไม่มีเงินเก็บแบบพนักงานบริษัท ช่วงนี้คงต้องขอเลื่อนการชำระหนี้ธนาคารต่างๆ ไปก่อน ส่วนการหาลูกค้าใน โครที่มัลติค่าประจำโทร.ไปหาให้มาใช้บริการที่ห้องหรือคอนโดฯ แทน แต่ปัญหาที่พบคือไม่มีลูกค้าคนไหนกล้ามาเพราะกลัวติดโควิด-19 เช่นกัน ไม่อยากเรียกร้องอะไรจากภาครัฐ ขอแค่เร่งแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วให้สถานบันเทิงเปิดได้ก็พอ

★ จักนใกล้ชิดคนยากไร้รายงานตัว

ที่ จ.ฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุณกิจ ผวจ. ฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ มี.ค. ที่มีการพูดคุยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที อยู่ในบริเวณที่ปิด เช่น รถยนต์หรือร่วมโต๊ะอาหารเดียวกัน ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน แยกเครื่องใช้ส่วนตัวเป็นเวลา 14 วัน 2. ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ยังไม่ได้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้รายงานตัวโดยผ่านทางโทรศัพท์ ๐๙-4792-2525

โดยไม่ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ ผู้ไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หากสงสัยสอบถามได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. ๐๙-4792-2525 และ ๐๓-8511-2081-0 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ที่วัดโสธรฯ มีการประกาศงดการเข้าสักการะหลวงพ่อโสธร ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๓๑ มี.ค. และยกเลิกงานอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ (งานกลางเดือน ๕) ระหว่างวันที่ ๘-10 เม.ย.

★ คุมเข้มเข้าหมู่บ้านเขียนมย

ส่วนเขียนมยชื่อดังฉะเชิงเทรา "ขอสุโขทัย" หรือ นายสุวรรณ จิตรพินิจ อายุ 36 ปี ชาว อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ที่คาดคิดเชื้อจากสนามมวยราชดำเนิน ขณะเข้าไปเขียนมยรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขอำเภอเมืองไกรลาศ ได้คุมเข้มการผ่านเข้าออกหมู่บ้านที่เขียนมยอาศัยอยู่ มีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อที่ยานพาหนะทุกชนิดอีกด้วย ส่วนบริเวณบ้านของเขียนมยและบ้านเครือญาติซึ่งอยู่ใกล้กัน ค้างกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ปิดประตูและหน้าต่างมิดชิด นายสมพงษ์ ทุ่งทวีวงศ์ นอ.กงไกรลาศ กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านกลุ่มนี้ แม้ตั้งกักตัวเอง 14 วันเพื่อรอดูอาการ

★ คนป่าตอง จัด Big Cleaning

ขณะที่เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต ร่วมใจกันจัด Big Cleaning Day ถนนบางลา และบริเวณชายหาดป่าตอง เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยความร่วมมือของ สก.ป่าตอง มูลนิธิพัฒนาป่าตอง ชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงชายหาดป่าตอง สมาคมโรงแรมหาดป่าตองผู้ประกอบการหน้าหาดป่าตอง หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดถนนบางลา ผับ บาร์ สถานประกอบการต่างๆ ตามมาตรการป้องกันการระบาด ของเชื้อโควิด-19 และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของประชาชนกับนักท่องเที่ยวที่มาหาดป่าตอง

★ กรอกข้อมูลก่อนเข้า "บุรีรัมย์"

ส่วนบรรยากาศการ "ล็อกดาวน์" หรือการปิดเมืองวันแรกของ จ.บุรีรัมย์ ป้องกันโควิด-19 ที่สนามบินบุรีรัมย์ เข้มงวดคัดกรองผู้โดยสารทุกคน และตั้งจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปในเขตพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติก่อน ระบุชื่อที่อยู่ มาจากไหนแล้วจะไปไหน มาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออะไร รวมถึงโรคประจำตัวของผู้โดยสาร ถ้าหากผู้โดยสารคนใดไม่กรอกข้อมูลครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าไปในตัวจังหวัดบุรีรัมย์



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

**จัดสวนมนต์** ☆ **ต่อจากหน้า 18**

**★ สองสาวโคราชติดเชื้อโควิด**

ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ สาธารณสุขจังหวัด ได้พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในนครราชสีมา 2 คนเป็นหญิง รักษาตัวที่ รพ.มหาวิทยาลัยนครราชสีมา รายแรกเป็นนักศึกษาหญิง อายุ 22 ปี เดินทางมาจากกรุงเทพฯ โดยรถโดยสารประจำทาง มีอาการไข้และไอ รายที่ 2 เป็นแม่ค้า อายุ 30 ปี ทำงานขายสินค้าที่ปอยเปตประเทศกัมพูชา เดินทางกลับมาที่ จ.นครราชสีมา โดยรถโดยสารประจำทางและป่วยเข้าตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 16 มี.ค. ผลเป็นบวก ขณะนี้มีการเฝ้ากักตัวผู้ใกล้ชิดแม่ค้ารายนี้จำนวน 31 คน

**★ ประกาศ 10 ประเทศกลุ่มเสี่ยง**

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามในประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากห้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศดังกล่าวจะเป็นมาตรการเพิ่มเติมเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศ +2 เขตบริหารพิเศษต้องปฏิบัติตามที่รัฐบาลไทยกำหนด พบว่ามีผู้โดยสารบางกลุ่มที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ไม่ยอมเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ประกาศไปแล้วเดินทางข้ามไปทางอื่น จึงมีการประกาศเพิ่มเติม โดยจะมีผลบังคับหลังประกาศ 48 ชม. เพื่อลดช่องว่างการเดินทางจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นประเทศที่มีการระบาดโควิด-19 ไม่เกิน 14 วัน จาก 4 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย มีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มี.ค. ได้ประสานงานสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

**★ ยอดตาย-ติดเชื้อทั่วโลกพุ่ง**

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ 18 มี.ค. ถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่า ยอดผู้ติดเชื้อใน 168 ประเทศและดินแดนทั่วโลกพุ่งถึง 203,567 ราย เสียชีวิต 8,225 ราย รักษาหาย 82,866 ราย โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจีน 80,894 ราย เสียชีวิต 3,237 ราย ส่วนนอกจีน อิตาลีพบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 31,506 ราย เสียชีวิต 2,503 ราย ตามด้วยอิหร่าน 17,361 ราย เสียชีวิต 1,135 ราย สเปน ติดเชื้อ

13,716 ราย เสียชีวิต 598 ราย เยอรมนี ติดเชื้อ 9,919 ราย เสียชีวิต 26 ราย เกาหลีใต้ ติดเชื้อ 8,413 ราย เสียชีวิต 84 ราย ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 7,730 ราย เสียชีวิต 175 ราย สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 6,524 ราย เสียชีวิต 116 ราย

**★ มะกันติดครบ 50 รัฐ**

ที่สหรัฐฯ เชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดครบทั้ง 50 รัฐแล้ว เมื่อ 17 มี.ค. หลังพบการระบาดล่าสุดในรัฐเวสต์ เวอร์จิเนีย ส่วนรัฐนิวเจอร์ซีย์มีประชากรกว่า 8.5 ล้านคน กำลังพิจารณาปิดเมืองภายใน 2 วันข้างหน้า เหมือนการปิดเขตอ่าวซานฟรานซิสโกจนถึง 7 เม.ย. ห้ามผู้คนออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น ด้านผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียยอมรับงบประมาณฉุกเฉิน 1,000 ล้านดอลลาร์ฯ และสั่งกองกำลังพิทักษ์ชาติเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่รองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ แถลงว่า อาจระดมทหารออกมาสร้างโรงพยาบาลสนามในอัตราขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้ป่วย ถ้าผู้ว่าการรัฐต่างๆร้องขอ ส่วนศาลรัฐเท็กซัสสั่งระงับการประท้วงชีวิตนักโทษ 60 วัน ด้านรัฐเนวาดาสั่งปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็นทั้งหมด รวมทั้งสถานกาสิโนในนครลาสเวกัส

**★ สหรัฐฯจ่อแจกเงิน ปชช.อีก**

นายสตีเวน มนูชิน รว.คลังสหรัฐฯ แถลงว่า รัฐบาลสหรัฐฯ เร่งผลักดันให้สภาองเกรสอนุมัติงบ



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

ประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19 โดยงบฯนี้สูงกว่างบฯฉุกเฉินรับมือวิกฤตการเงินปี 2551 หรือเท่ากับงบประมาณทั้งหมดของสหราชอาณาจักรหรือราว 1 ใน 4 ของงบประมาณสหรัฐฯ ทั้งหมดในปีที่แล้ว โดยในงบฯ 1 ล้านล้านดอลลาร์ฯ นี้รวมทั้งแผนการส่งเช็คเงินสดไปให้ประชาชนโดยตรงรายละ 1,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท) รวมมูลค่า 25๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ฯด้วย นอกนั้นเป็นงบฯช่วยเหลือธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งสายการบินและโรงแรม

**★ อียู 26 ปท.ปิดพรมแดน 30 วัน**  
ผู้นำสหภาพยุโรป (อียู) ประกาศปิดพรมแดนสมาชิกอียูทั้งหมด 26 ประเทศ รวมทั้งไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดยห้ามคนจากประเทศอื่นๆเข้าไปเป็นเวลา 30 วัน ยกเว้นผู้พักอาศัยระยะยาว สมาชิกครอบครัวของพลเมืองอียูและบรรดานักการทูต แต่สหราชอาณาจักรอังกฤษไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนการแข่งขันฟุตบอลสโมสรยุโรป หรือยูโร 2020 ช่วง 11 ก.ค.-11 ส.ค.นี้ ถูกเลื่อนออกไปถึง 1 ปี

**★ ผู้ติดเชื้อภายในจีนแค่ 1 ราย**  
ส่วนที่จีนต้นตอการแพร่ระบาด ซึ่งเกือบควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วเมื่อ 18 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

เพียง 13 ราย โดยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศเพียง 1 รายที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ที่เหลือ 12 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศขณะที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในจีนอยู่ที่ 80,894 ราย เสียชีวิต 3,237 ราย รัฐบาลจีนยังส่งกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจากหน่วยตำรวจประชาชนติดอาวุธ (เฟือเฟือ) เข้าไปช่วยตำรวจฮ่องกงสอดส่องกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงด้วย

**★ หม่าฮ่องกงตายหลังถูกปล่อย**  
ทางการฮ่องกงเผยว่า สุนัขตัวหนึ่งที่เคยสงสัยว่าติดเชื้อจากเจ้าของที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ต่อมาผลการตรวจเชื้อสุนัขเป็นลบ ได้เสียชีวิตแล้วหลังมันถูกปล่อยจากที่กักโรคไปอยู่กับเจ้าของได้เพียง 2 วัน สัตวแพทย์ชี้ว่ามันอาจตายเพราะความเครียดและกระวนกระวายที่ถูกกักตัวและอยู่ห่างจากเจ้าของ ขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่ายังไม่พบหลักฐานว่าสัตว์เลี้ยงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้

**★ ญี่ปุ่นขู่แพร่เชื้อตายแล้ว**  
สื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานว่า ชายชาวญี่ปุ่นวัย 57 ปี ชาวเมืองกามาโกระ จังหวัดไอจิ ซึ่งเคยขู่ว่าจะออกไปแพร่เชื้อโควิด-19 ให้ผู้อื่น หลังถูกตรวจพบว่าติดเชื้อเมื่อ 4 มี.ค. และถูกเจ้าหน้าที่ส่งกักตัวอยู่ในบ้านเสียชีวิตแล้วในโรงพยาบาลเมื่อ 18 มี.ค. ทั้งนี้ หลังถูกส่งกักตัว ชายคนดังกล่าวบอก

กับครอบครัวว่าจะออกไปแพร่เชื้อและไปเที่ยวผับและบาร์ไฮสเทค 2 แห่งก่อนถูกส่งเข้าโรงพยาบาล ในวันที่ 5 มี.ค. ส่วนผับและบาร์ทั้ง 2 แห่งถูกสั่งปิด และมีพนักงานสาวในบาร์คนหนึ่งติดเชื้อ

**★ ปิดซีเอ็นเอ็น-นสพ. ไทยอ่องกง**  
สถานีโทรทัศน์ "ซีเอ็นเอ็น" ในฟิลิปปินส์ระงับการออกอากาศเมื่อ 18 มี.ค. อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังพบพนักงานคนหนึ่งในสำนักงานใหญ่ในกรุงมะนิลาติดเชื้อโควิด-19 จึงปิดทำการเพื่อมาเชื้อโรค 1 วัน ส่วน "เซาธ์ไชนา มอร์นิงโพสต์" หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในฮ่องกงก็ปิดสำนักงานใหญ่ในย่านไทมส์แควร์ ในเขตคอสเวย์เบย์ ให้พนักงานทำงานจากที่บ้านชั่วคราว หลังพบนักข่าวอิสระ หรือฟรีแลนซ์คนหนึ่ง ในสำนักงานติดเชื้อโควิด-19

**★ เผยเชื้ออยู่บนพื้นผิวได้หลายวัน**  
ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์แห่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสและพรินซ์ตันตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ เมื่อ 17 มี.ค. ระบุว่าเชื้อโควิด-19 ที่มาจากละอองฝอยจากการไอหรือจามของผู้ติดเชื้อสามารถแขวนลอยมีชีวิตอยู่ในอากาศได้นานเกือบ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีชีวิตอยู่บนพื้นผิววัสดุทองแดงได้นานถึง 4 ชั่วโมง

☆ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

**จัดสวนมนต์** ☆ **ต่อจากหน้า 14**  
บนพื้นผิวกระดาษแข็งถึง 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นพื้นผิวพลาสติกและเหล็กสแตนเลสจะอยู่ได้นานถึง 2-8 วัน ซึ่งช่วงชีวิตของมันอยู่ในระดับเดียวกับเชื้อโรคซาร์สที่ระบาดช่วงปี 2545-2546 แต่เพราะมีปัจจัยอื่น เช่น เชื้อโคโรนา-19 สามารอดแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าจากคนสู่คนและไม่แสดงอาการป่วย ทำให้การแพร่ระบาดรวดเร็วกว่าโรคซาร์สมาก

**★ อังกฤษซื้อวัคซีนเชื้อถึง 55,000**  
นายแพทริค วอลเลนซ์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษเผยต่อคณะกรรมการรัฐสภาว่า มีเหตุผลที่จะประเมินว่ายอดผู้ติดเชื้อโคโรนา-19 ในอังกฤษสูงถึง 55,000 ราย เมื่อพิจารณาจากอัตราการตาย 1 รายจากผู้ติดเชื้อทุก 1,000 ราย แต่สถิตินี้ยังไม่แน่นอน

**★ ออสเตรเลียใช้ภาวะฉุกเฉิน**  
ด้านนายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสัน แห่งออสเตรเลีย ประกาศ "ภาวะฉุกเฉินด้านความมั่นคงชีวภาพของมนุษย์" ทั่วประเทศเมื่อ 18 มี.ค. เพื่อต่อสู้โคโรนา-19 ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงที่สุดในรอบ 100 ปี โดยขอให้ชาวออสเตรเลียอย่าเดินทางไปต่างประเทศ ผู้ที่อยู่ในต่างประเทศให้รีบเดินทางกลับ เพราะการแพร่ระบาดอาจยาวนานต่อไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน สั่งห้ามผู้คนชุมนุมภายในอาคาร 100 คน และนอกอาคาร 500 คนขึ้นไป รวมทั้งในงานแต่งงานและร้านอาหาร ภาวะฉุกเฉินยังให้อำนาจรัฐบาลสั่งปิดเมืองหรือภูมิภาคต่างๆ ประกาศภาวะเคอร์ฟิว และสั่งกักตัวผู้ติดเชื้อหรือต้องสงสัยติดเชื้อ รัฐบาลยังประกาศแผนจัดเงินช่วยเหลือสายการบินต่างๆ ถึง 715 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อในออสเตรเลียอยู่ที่ 560 ราย เสียชีวิต 8 ราย

**★ ได้วันแบนต่างชาติ**  
ได้วันซึ่งมีผู้ติดเชื้อแล้ว 100 คน ผู้เสียชีวิตมี 1 คน เริ่มพบผู้ติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ จนต้องประกาศมาตรการเสริมเมื่อ 18 มี.ค. โดยห้ามชาวต่างชาติจากหลายประเทศเข้าได้วันแต่ไม่รวมผู้มีใบอนุญาตพักอาศัยถาวร นักการทูตและคนงานอพยพ ส่วนผู้เดินทางเข้าได้วันแล้วทั้งหมดต้องกักกันโรค 14 วันที่บ้าน ได้วันยังห้ามประชาชนเดินทางไปจีน ญี่ปุ่น และพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเร่งผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้สัปดาห์ละ 1 ล้านชิ้น และตั้งเป้าเพิ่มถึง 15 ล้านชิ้นและทำ "ระบบรู้ไฟฟ้า" ใช้ระบบโทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ถ้าอยู่ระหว่างกักกันโรคที่บ้านก้าวออกนอกเขต

**★ มาเลเซียเริ่มปิด ปท.-สิงคโปร์ร่วม**  
ส่วนมาเลเซียเริ่มใช้มาตรการปิดประเทศบางส่วนนาน 2 สัปดาห์ตั้งแต่ 18 มี.ค. ห้ามประชาชนออกนอกบ้าน นับเป็นมาตรการเข้มงวดที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ประชาชนแห่เข้าคิวรอเดินทางกลับภูมิลำเนาและซื้อข้าวของจำเป็นรวมทั้งเบหมีสำเร็จรูปตามห้างสรรพสินค้า ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในมาเลเซียเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอาเซียนถึง 49 ราย ในวันเดียวเป็น 678 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ทางการมาเลเซียยังเตือนว่ามีโอกาสเพียงริบหรี่ที่จะตั้งวงจรรวมการระบาดของโคโรนา-19 ได้ มาตรการปิดพรมแดนยังส่งผลกระทบต่อสิงคโปร์ ซึ่งต้องพึ่งพียงแรงงานและสินค้าจากมาเลเซียเป็นหลักอย่างรุนแรง จนคาดว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์จะถดถอยตลอดปีเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ส่วนยอดผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์อยู่ที่ 266 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

**★ ปินส์เลิกลูกเข้-อินโดฯยังแย้**  
ส่วนฟิลิปปินส์ซึ่งใช้มาตรการปิดทั้งเกาะลูกซอนรวมทั้งกรุงมะนิลา สร้างความสับสนหน่วยไกลทลเรือการเดินทาง จนรัฐบาลสั่งยกเลิกการขีดเห็นตายให้ชาวต่างชาติเดินทางออกจากเกาะลูซอนภายใน 72 ชั่วโมงเป็นให้เดินทางเมื่อใดก็ได้ ส่วนยอดผู้ติดเชื้อในฟิลิปปินส์อยู่ที่ 193 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 8 ราย เป็น 14 ราย ส่วนอินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันเดียวมากที่สุดถึง 56 ราย เป็น 227 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 19 รายใน 7 จังหวัด

**★ WHO เตือนอาเซียน-ตอ.กลาง**  
องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงเตือนให้กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนให้ใช้มาตรการต่อสู้กับโคโรนา-19 เข้มงวดขึ้น และเตือนว่า รัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ควรให้ข้อมูลกับประชาชนและใช้มาตรการต่อสู้โคโรนา-19 ไม่เพียงพอ ต้องทำอะไรมากกว่านี้อีกมาก ขณะที่สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ของกาตาร์สั่งปลดพนักงานถึง 200 คนทั้งหมดเป็นชาวฟิลิปปินส์

ด้านซาอุดีอาระเบียสั่งระงับการทำงานภาคเอกชนเกือบทั้งหมด 15 วัน และสั่งให้ธุรกิจต่างๆ ทำงานที่บ้าน ด้านอิสราเอลพบผู้ติดเชื้อเพิ่มวันเดียวถึง 90 ราย เป็น 427 ราย และคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตรายแรกในเร็ววันนี้

**★ อินเดียในต่างแดนติดเชื้อ**  
ด้านรัฐบาลอินเดียเผยว่า พบชาวอินเดียในต่างประเทศติดเชื้อโคโรนา-19 แล้ว 276 ราย ส่วนใหญ่ 255 รายอยู่ในอิหร่าน และยอดผู้ติดเชื้อในอินเดียอยู่ที่ 152 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนแอฟริกาใต้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 81 ราย เป็น 118 ราย มอลโดวามีผู้เสียชีวิตรายแรก มีผู้ติดเชื้อ 80 ราย ขณะที่ในละตินอเมริกาบราซิลพบผู้เสียชีวิตรายแรก และบังคลาเทศพบผู้ติดเชื้อรายแรกด้วย

**★ สถานทูตมะกันงดออกวีซ่า**  
สถานทูตสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้แถลงเมื่อ 18 มี.ค. ว่า สถานทูตสหรัฐฯ ทั่วโลกได้ระงับการออกวีซ่าประจำวันให้ชาวต่างชาติในกว่า 100 ประเทศที่มีการแจ้งเตือนภัยโคโรนา-19 ในระดับ 2, 3 และ 4 รัฐบาลสหรัฐฯยังกำลังหารือกับบริษัท เฟซบุ๊กและกูเกิลเพื่อใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กูเกิลและเฟซบุ๊กในการต่อสู้กับโคโรนา-19 ด้วย

**★ มท.สั่ง 6 จ. ปริมณฑลปิดสถานบริการ**  
ช่วงค่ำ นายวัชรชัย พรมมผลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งหนังสือด่วนที่สุดถึง ผวจ.นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ให้ ผวจ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พิจารณาสั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค. รวม 14 วัน หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายให้พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้อีก ขณะเดียวกัน ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งหนังสือถึง ผวจ.ทุกจังหวัดให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายให้ ผวจ.พิจารณาสั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการต่อไป

**★ พบผู้โดยสารรถไฟคิด โควิด**  
อีกด้านนี้เช่นกัน สार्व์รงงานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้รายงานผู้บริหารเรื่องตรวจพบผู้โดยสาร 2 คนโดยสารขบวนรถ 43 จากกรุงเทพฯ ไปสถานีท่าชนะ ขณะถึงสถานีเกิดป่วยกะทันหัน จึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลท่าชนะ ตรวจอาการพบว่าผู้โดยสารทั้ง 2 คนติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และโรงพยาบาลได้กักตัวผู้ป่วยทั้ง 2 รายไว้แล้ว การรถไฟฯจึงให้มีการทำความสะอาดพิเศษอย่างถี่ถ้วนในขบวนรถดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรวม 5 ราย ไปทำการพบแพทย์และกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการ



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

**‘อุตตม’ กักตัวเอง 14 วัน  
ชี้เอกตำรวจติดตามป่วยโควิด-19  
สธ.รับคุมยากเชื้อลามวงกว้าง-เจอรายวันอีก 35 คน  
รัฐบาลขอทุกวัดสวดมนต์ปิดเป้าโรคร้ายให้ประเทศ**

กักตัวด่วน “อุตตม” ผวาติดเชื้อ “โควิด-19” เหตุนายตำรวจติดตามป่วย “สธ.” เผยเจอรายวันอีก 35 คน จากสนามมวย-ผับย่านทองหล่อ คาดขยายวงกว้างควบคุมโรคร้าย “บิ๊กตู่” สั่งพร้อมปิดประเทศ ♦ อ่านต่อหน้า 2

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

## โควิด

### □ ต่อจากหน้า 1

หากรุนแรง สั่งรับมือเข้าระยะ 3 “เทวัญ” ขวนสวนคนดับท “โพชนังการปริศ” ทั่วประเทศปราบไวรัสสองโลก “มท.1” สั่งผู้ว่าฯคอกอกใบอนุญาตชนไก่ กัดปลา ชนโคทั่วประเทศ “รพ.ทส.” ปิดสวนสัตว์ทุกแห่ง “สพฐ.” เลื่อน รับ น.ร.ม.1-ม.4 “สอศ.” ขยายเวลาสอบครูผู้ช่วย-รอง ผอ. ส่วนชาวแปดริ้ว ผวาผู้ว่าฯสั่งปิดโบสถ์-งดจัดงานวัดโสธร หลังนายกอกกับเมียคิดเชื้อ ขณะทีสหรัฐฉีดวัคซีนป้องกันเข็มแรก ลุ้นอีก 6 สัปดาห์รู้ผล

### ○ สาหรูณิดักชีนเข้มแรก

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐ แถลงว่า การทดลองวัคซีนต้านไวรัสของโรค “โควิด-19” กับมนุษย์เริ่มขึ้นที่สถาบันวิจัยสาธารณสุขของจีนที่เมืองเซอเพอร์แมนเนต เมืองซีแอตเติล เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยอาสาสมัครทดลอง 45 คน ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุระหว่าง 18-55 ปี โดยใช้เวลาราว 6 สัปดาห์เพื่อรอดูผล โดยวัคซีนตัวนี้มีชื่อว่า “เอ็มอาร์เอ็นเอ-1273” พัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยในห้องทดลองของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐ ซึ่งหากวัคซีนนี้ใช้ได้ผลจะสามารถผลิตขายได้อีก 1-1 ปีครึ่ง

ขณะที่สหภาพยุโรป (อียู) ยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุข เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 30 วัน โดยให้มีผลทันทีที่ครอบคลุมพรมแดนสมาชิกอียูทั้ง 27 ประเทศ และสมาชิกสมาคมการค้าเสรียุโรป (เอฟตา) หากพรมแดนของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอียู ซึ่งไม่มีเขตชายแดนไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามพรมแดน ยกเว้นนักการทูต, สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพนักงานขนส่งสินค้า

### ○ ทั่วโลกตายพุ่ง 7.7 พันคน

ด้านสำนักข่าวเอเอฟพีรายงาน ว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 194,000 ราย เสียชีวิต 7,873 คน จากไม่ต่ำกว่า 150 ประเทศทั่วโลก จีนเสียชีวิตและติดเชื้อมากที่สุด รองลงมาคือ อิตาลี เสียชีวิต 2,503 ราย ป่วย 81,506 คน อิหร่าน เสียชีวิต 988 ราย ติดเชื้อ 16,169 คน สเปน เสียชีวิต 491 ราย ป่วย 11,178 คน ฝรั่งเศส เสียชีวิต 175 ราย ติดเชื้อ 7,730 คน ส่วนประเทศที่พบเสียชีวิตครั้งแรก มีบราซิล, อิตาลี, เม็กซิโก และเกาหลี เป็นต้น

### ○ ไทยติดเชื้อมาวัน 35 ราย

สำหรับสถานการณ์ในไทย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 35 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1.กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 29 คน ได้แก่ สามีภรรยา 13 ราย สถานบันเทิงย่านทองหล่อ 4 คน และผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มารายงานมาแล้ว 12 ราย

2.กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 6 คน คือคนเดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย เป็นคนไทยกลับจากปวยเปโต ประเทศกัมพูชา, ผู้ทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ 4 คน คือพนักงานต้อนรับ บริกร และนิติบุคคลคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง และรอผลสอบสวนโรคเพิ่มเติม 1 ราย

### ○ ป่วยทะลุ 212 คน โคม่า 2

อธิบดีฯ กล่าวว่า ขณะนี้ไทยมียอดผู้ป่วยสะสม 212 ราย ในจำนวนนี้อีกโรคที่ 2 คน รายแรกเป็นคนไทยอายุ 49 ปี รักษาตัวที่ รพ.สุราษฎร์ธานี รายที่ 2 เป็นชายชาวเบลเยียม อายุ 67 ปี เดินทางมาจากประเทศเบลเยียม รักษาตัวที่ รพ.เพชรบูรณ์ สำหรับกลุ่มที่เดินทางมาจากอิตาลี กักตัวที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี 83 คน มี 6 คน รั้งตัวไปที่ รพ. ส่วนที่เหลือไม่มีไข้แต่ต้องกักตัว 14 วัน รายงานการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยรายใหม่ ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาววัยทำงานให้ประวัติเดินทางออกไปนอกประเทศพื้นที่เสี่ยงสถานที่แออัด มีกิจกรรมสังสรรค์ พบผู้ป่วยเอดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทำให้เกิดโรไปแพร่กระจายคนใกล้ชิดในครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่สำคัญโรคนี้นี้มีความรุนแรงในผู้สูงอายุ เด็กเล็กและคนมีโรคประจำตัว

### ○ กาดขยายวงกว้างคุมยาก

นพ.สุวรรณชัย เปิดเผยว่า หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ภาระของโรคในไทยจะมีการขยายวง จนนำไปสู่ภาวะที่อาจควบคุมโรคได้ยากลำบาก ดังนั้นขอให้คนที่เข้าไปสนามมวยลุมพินีและราชดำเนินเมื่อวันที่ 6 มี.ค. รวมทั้งที่เข้าไปสถานบันเทิง ร้านอาหารช่วงกลางคืนระหว่างวันที่ 9-10 มี.ค. ขอให้สังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่งรีบไปตรวจรักษาทันที ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกสังกัดฟรี สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากมาเลย์ 89 คน ตรวจเจอเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน นอกนั้นกักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน

นพ.เรเชส กรีชชัยวิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเพิ่มบริการการเข้าถึงประชาชน ได้หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติ ว่า 1.ประชาชนเจ็บป่วยโควิด-19 ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลที่ต้องได้รับการรักษา แต่ขอให้เสียค่าใช้จ่าย รพ.ตามสิทธิก่อน หากฉุกเฉินจริง ๆ สามารถเข้ารักษาที่ไหนก็ได้รวมทั้งของเอกชนด้วย 2.เรื่องค่าใช้จ่ายหากเป็นชาวต่างชาติ ให้สิทธิตามประกันสุขภาพของชาวต่างชาตินั้น ๆ ใช้สิทธิฉุกเฉินไม่ได้ 3.ใครที่มีประกันชีวิตไปใช้สถานพยาบาลเอกชนให้ใช้สิทธิประกันชีวิตนั้นก่อน ส่วนที่เลือกการรักษาให้ภาครัฐแล้ว ขณะนี้กำลังหรือก่อนว่าจะเป็นความรับผิดชอบของ 3 กองทุนหรือซึ่งบกลาง ตอนนี้ สธ.กับกระทรวงพาณิชย์ ตั้งคณะทำงานยกร่างรายละเอียดการจ่ายเงิน อย่างไรก็ตามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในเรื่องค่าใช้จ่าย ขอให้ รพ.เอกชนไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย ให้รายละเอียดคำรักษานั้นเก็บไว้ก่อน เมื่อหลักเกณฑ์

การเบิกจ่ายออกมา และผ่านความเห็นชอบจากกรมแล้ว ค่อยให้กำลังคำรักษานั้นมาเบิกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลัง

### ○ “บิกตู” สั่งรับมือเข้าระยะ 3

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว.กลาโหมกล่าวหลังเดินทางมาเยี่ยมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า มาให้แนวทางการปฏิบัติงานในการทำงานของแต่ละวัน ว่าผลประจวบแต่ละวันควรจะทำอะไรมาแถลง และให้เกิดความต่อเนื่องการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่เข้มเกินไปจนเกิดความกลัว และไปคนละทางสองทางทำให้เกิดความสับสน

นายกฯ เปิดเผยต่อว่า วันนี้อาจกำลังทำงานในระดับ 3 คำว่าระยะที่ 3 นั้นแตกต่างกันระยะที่ 3 นั้นเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเป็นผู้กำหนด เป็นการแพร่กระจายระหว่างคนที่ 2 คนที่ 3 และต่อ ๆ ไป แต่วันนี้อยู่อยู่ที่ควบคุมได้พอสมควร เมื่อใดที่ขึ้นคนถึงตรงนั้นต้องไปถึงระยะที่ 3 อย่างแน่นอน วันนี้อาจให้แนวทางเตรียมมาตรการในระดับที่ 4 เพื่อเตรียมสถานการณ์ที่จะเป็นระยะที่ 3 โดยให้เตรียมสถานที่ที่เพียงพอจะใช้ รพ.ทหาร รพ.เอกชน แม้แต่โรงแรมอาจเป็นสถานที่เพิ่มเติมขึ้น เพราะเมื่อถึงเวลาระดับ 3 จะยุ่งกันใหญ่

### ○ พร้อมปิดประเทศถ้ารุนแรง

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุอีกว่า คำว่าปิดประเทศ ปิดพื้นที่หรือปิดจังหวัด อันนั้นคือคำว่าปิดหรือซีล แต่ที่ทำคืออันหนึ่งคนไม่เรียกว่าปิดแต่เรียกว่ามีมาตรการเข้มขึ้นการสกัดกั้นคนเข้าออก มีการตรวจตราที่รถที่เข้าเป็นระยะที่ 3 อยู่แล้ว แม้ว่าผู้ว่าฯมีอำนาจแต่ต้องรายงานมาขออนุญาตก่อน คนไม่ไว้ใครคิดหรือถูก วันนีได้ไปทำมาตรการที่เข้มงวดขึ้น ก็ดีเป็นตัวอย่างจังหวัดอื่นด้วย ถ้าคำว่าปิดประเทศจะรุนแรงไปหมด ถ้าปิดจังหวัดคนเข้าออกไม่ได้ รถเข้าไม่ได้เหมือนอยู่พื้นที่ปิดเมือง ตอนนี้เราต้องการอย่างนั้นแล้วยังคนเข้าออกไม่ได้ รถเข้าออกไม่ได้ เครื่องบินเข้าไม่ได้ ทุกอย่างเข้าไม่ได้แล้วทำจะอยู่กับไหนตอนนี้ ถ้าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงขนาดนั้น ถ้าถึงขนาดนั้นคนต้องปิดแบบที่ว่า จะทำอย่างไรจะอยู่กับกันอย่างไร ต้องเตรียมออกของความเข้าใจครั้งนี้ด้วย เมื่อถึงเวลานั้นเราอาจไม่เจอคน เพราะปิดประเทศปิดเมือง

ต่อข้อถามหลังประเทศมาเลเซียปิดประเทศ คนไทยที่เดินทางกลับเข้ามามีมาตรการอย่างไร นายกฯตอบว่า เรากำลังอยู่แล้วทุกวัน ส่วนหนึ่งให้มาลย์ไปขึ้นทะเบียนเพื่ออยู่ที่นี่ไม่ต้องออกมาก ส่วนคนที่ออกมาสั่งตามตรวจแยกคัดกรอง รวมถึงทางช่องทางธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อนำเข้าระบบคัดกรองทั้งหมด สำหรับมาตรการที่สถานบันเทิงในวันแรกนั้น มีการติดตามเชื่อว่าได้รับความร่วมมือ เพราะเป็นประกาศออกมาแล้ว



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## นายกฯสั่งเข้มรับมือระยะ3 พร้อมปิดประเทศ เล็งใช้รพ.ทหาร-รร.กักตัว

ไทยป่วยใหม่35-โคมา2  
ดันยอดสะสมทะลุ212  
มท.1สั่งงดพำนักรถทุกชนิด  
จัดสวดมนต์สู้โควิด-19

“นายกฯ”ตรวจ ศูนย์โควิด-19 มอบนโยบายเตรียม  
รับมือแพร่ระบาดระยะ 3 ลั่นพร้อมปิดเมือง หาก  
รุนแรงเทียบอู่ฮั่น เล็งหา“รพ.ทหาร-รพ.เอกชน บาง  
โรงแรม”ใช้เป็นที่กักตัวหากจำเป็น ย้ำคนไทยกลับ  
จากมาเลเซีย ต้องผ่านคัดกรองทุกช่องทาง ทั้งจุด  
ตรวจทหารแม่แต่เลือดลดชายแดน-ช่องทางธรรมชาติ  
ด้านมท.1สั่งการด่วนทุกจ.งดออกใบอนุญาตพำนักรถ  
ทุกประเภท ทั้ง ชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค  
ป้องกันการแพร่ระบาด ◀▶ ต่อ : โควิด-19-หน้า 10

# มั่นคง ครองไป ครองมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## โควิด-19

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงหลังตรวจเยี่ยมมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่มีการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

### ย้ำไทยอยู่ระยะที่ 2 ลุยทำงานระดับ 3

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้สิ่งสำคัญที่ทุกคนอยากทราบคือ สถิติของแต่ละวัน ซึ่งเราต้องดูสถิติต่างประเทศด้วย เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบว่าบ้านเราดูแลได้ดีมาก-น้อยเพียงใด และดูว่าต่างประเทศทำได้มากน้อยเพียงใด เราต้องนำมาพิจารณาเพื่อจะได้รู้ว่าเราอยู่ในระยะใด

“วันนี้เรากำลังทำงานในระดับที่ 3 ซึ่งคำว่าระยะที่ 3 กับระดับ 3 นั้นแตกต่างกัน ระยะที่ 3 นั้นเป็นคำที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดเป็นการแพร่กระจายระหว่างคนที่ 2 คนที่ 3 และต่อๆ ไป แต่วันนี้ประเทศไทยเราอยู่ในขั้นตอนที่ควบคุมได้พอสมควร แต่เมื่อใดที่ขั้นตอนถึงตรงนั้น ก็ต้องไปถึงระยะที่ 3 แน่นนอน วันนี้ผมจึงให้แนวทางเตรียมมาตรการระดับที่ 4 รองรับการยกระดับเป็นระยะที่ 3 ส่วนมาตรการระดับที่ 3 ได้ออกเป็นมาตรการแล้ววันนี้ ต้องรอดูว่าจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้าง ต้องไปย่อยดูว่าเราจะดูแลคนที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้อย่างไร หลายอย่างเพิ่งเริ่มดำเนินการ แต่หลายอย่างดำเนินการไปแล้ว มติคณะรัฐมนตรี ก็ออกไปแล้วหลายส่วน” นายกฯ กล่าว

### เร่งสมัครทหารเกณฑ์ออนไลน์

และยอมรับว่า ยุ่งยากเรื่องการเข้าถึงบริการ เพราะคนเยอะมาก วันนี้สั่งการไปแล้วทุกเรื่องว่าขอให้ใช้ระบบออนไลน์

บ้างหรือไม่ ต้องใช้เวลาฝายปฏิบัติบ้าง เพราะมีขั้นตอนขั้นทะเบียน ซึ่งทุกคนต้องเข้าใจ ช่วยกันแนะนำกัน หลายคนหลายครั้ง ให้ไปแล้วก็เข้าไม่ถึง ทำไม่เป็น ดังนั้นครอบครัว เพื่อน พี่น้อง ก็ต้องช่วยกัน และการใช้ดิจิทัลและระบบออนไลน์ เป็นสิ่งสำคัญขณะนี้ เพราะต้องใช้บริการคนจำนวนมาก เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องตรวจสอบคัดกรองจึงต้องใช้เวลาส่วนนี้ ถ้าจะใช้วิธีเรียกคนมา จะใช้เวลานาน และอาจมีการแพร่เชื้อกันเอง จึงต้องลดระดับตรงนี้ลงให้ได้ เช่น การเกณฑ์ทหารได้ทยอยดำเนินการ ไม่รู้จะกี่ผลัด ก็จะทำให้จบกว่าจะเรียกร้อย เพราะเดิม 1 ปี จะมีทหารสองผลัด แต่เมื่อถึงเดือนเมษายนนี้ ไม่ได้เกณฑ์ทหาร เมื่อเราเกณฑ์ยังไม่ได้อาจใช้วิธีสมัครก่อน วันนี้มีคนสมัครเข้ามาพอสมควร ถ้าสมัครได้ 30-40% กำลังพลเหล่านี้จะเข้ามาก่อนได้ ทั้งสมัครออนไลน์และเปิดรับสมัครย่อยๆ จากนั้นทยอยกันเข้ามา ก็ทดแทนได้ระดับหนึ่ง ส่วนที่เหลือค่อยไปจัดการเกณฑ์เข้ามาอีกครั้ง

### เตรียมรับระยะ 3 เร่งหาที่รองรับกักตัว

นายกฯกล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญวันนี้เรากำลังเตรียมการระยะที่ 3 ซึ่งมาตรการระดับที่ 4 ที่สั่งการวันนี้ให้เตรียมการเรื่องสถานที่ ทั้งเตียง สถานที่ปัจจุบัน และสถานที่ต่อไปที่อาจใช้คือ โรงพยาบาลทหาร โรงพยาบาลเอกชน และบางโรงพยาบาล แม้กระทั่งโรงแรมบางแห่ง ก็ต้องใช้เป็นสถานที่กักตัว (Quarantine) เพิ่มเพิ่มขึ้น เราต้องเก็บข้อมูลและเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ เพราะเมื่อถึงเวลายกระดับเป็นการแพร่ระบาดในระยะที่ 3 มันจะยุ่งกันใหญ่ ถึงขั้นปิดประเทศกันไปในขณะนั้น

### ลุ้นพร้อมปิดพท.เหมือนอุษัน

“คำว่าปิดประเทศ หรือปิดพื้นที่ หรือปิดจังหวัด แบบนั้นคือ ปิดชิลนั่นคือคำว่าปิด สิ่งที่ทำปัจจุบันผมไม่ได้เรียกว่าปิด ผมเรียกว่าเป็นมาตรการเข้มข้น สกัดกันคนเข้าออก มีการตรวจตราเป็นมาตรการระดับที่ 3 อยู่แล้ว และถึงแม้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีอำนาจ ต้องรายงานมายังศูนย์ก่อน ถือว่าวันนี้เขาได้ทำมาตรการที่เข้มงวดขึ้นมาแล้ว ถือเป็น

เรื่องดี เป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่น แต่ถ้าใช้คำว่าปิดประเทศมันวนวายไปหมด หรือปิดจังหวัด ถ้าปิดจังหวัดจริงคน หรือยานพาหนะก็เข้า-ออกไม่ได้ จะเหมือนกับอุษันที่เคยทำ ที่ปิดเมือง เราก็งยังไม่ต้องการขนาดนั้น ทั้งคนทั้งรถ เครื่องบินเข้า-ออกไม่ได้ แต่ถ้าถึงขนาดนั้นจริง ผมต้องปิดอย่างที่ว่าแล้วอาหารการกินจะอยู่กันอย่างไร ก็ต้องเตรียมมาตรการอีก ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไปคนละทางสองทาง” นายกฯ กล่าว

### คัดกรองเข้มคนไทยกลับจากมาเลเซีย

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่มาเลเซียปิดประเทศทำให้คนไทยในมาเลเซียเดินทางกลับประเทศนายกฯกล่าวว่า คัดกรองหมด เตรียมการมาหลายวันแล้ว ส่วนหนึ่งมาเลเซียให้ขึ้นทะเบียนกับทางการมาเลเซียและอยู่ที่นั่น ไม่ต้องออกมา ส่วนที่เดินทางกลับได้สั่งด่านตรวจที่มีบุคลากรคุม. และทุกกองกำลังตรวจสอบอยู่แล้ว ตรวจแยกคัดกรองเหมือนสนามบิน และจุดตรวจถาวรทั้งหมด ส่วนที่เสียดลอดมาทางชายแดน ช่องทางธรรมชาติ ทหารต้องควบคุมเข้าระบบคัดกรองให้หมด ปัญหาคือ คนจำนวนมาก ทำตามบ้าง ไม่ทำตามบ้าง เป็นปัญหาในการสร้างความเชื่อมั่น

### มท.สั่งทุกจว.งดออกใบอนุญาตพนัน

ด้านพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสรุปมาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับโควิด-19 ข้อ 7 มาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว ข. สถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่มาเพื่อทำกิจกรรมที่เบียดเสียดใกล้ชิด และเสี่ยงแพร่เชื้อทางปากด้วยการตะโกน การเชียร์ สัมผัสถูกเนื้อตัว หรือการใช้สิ่งของร่วมกัน และมีมติให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดให้มีการเล่นการพนันนั้น ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าเล่นการพนันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

จึงมอบหมายให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ พิจารณางดออกใบอนุญาตการจัดให้เล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ตั้งแต่วันที่ (18 มี.ค. 2563) ไปจนกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ดังกล่าว ในประเทศไทยจะคลี่คลาย

### ไทยยอดพุ่งติดเชื้อเพิ่ม 35 ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ประจำวันที่ 18 มีนาคม ว่า มีผู้ป่วยใหม่ 35 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย/หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 29 ราย ได้แก่ สนามมวย 13 ราย สถานบันเทิง 4 ราย และผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 12 ราย และกลุ่ม 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย ได้แก่ ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย เป็นคนไทยกลับจากกัมพูชา ผู้ทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ 4 ราย และรอผลสอบสวนโรคเพิ่มเติม 1 ราย

### ยอดสะสมพุ่ง 212-จับตาโคม่า 2 ราย

ทั้งนี้ ยังได้รับรายงานผู้ป่วยอาการหนักเพิ่ม 2 ราย รายแรกเป็นชายไทย อายุ 49 ปี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 8 มี.ค.2563 ด้วยอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น ตรวจพบปอดอักเสบ การทำงานของไตผิดปกติ อยู่หอผู้ป่วยวิกฤติ ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใส่ท่อช่วยหายใจ วันนี้เตรียมล้างไต ได้รับยาต้านไวรัสเป็นที่ยอมรับแล้ว และรายที่ 2 เป็นชายชาวเบลเยียม อายุ 67 ปี เดินทางมาจากเบลเยียม ตรวจพบปอดอักเสบ และมีภาวะวิกฤติระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARDS) ใส่ท่อช่วยหายใจ ได้รับยาต้านไวรัสเป็นที่ยอมรับแล้ว รักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนอีก 1 ราย ที่ สถาบันบำราศนราดูร ยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดทำให้มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว 42 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 169 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยขณะนี้ 212 ราย

### ห่วงป่วยรายใหม่สูงเสี่ยงทำคุมยาก

สำหรับกลุ่มที่เดินทางกลับจากอิตาลี ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี 83 คน 6 คน รับผิดชอบที่โรงพยาบาล ทั้งหมดไม่มีไข้ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกคนไม่พบเชื้อ ยังต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการจนครบ 14 วัน โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรวดเร็ว เป็นผลมาจากการคัดกรองครอบคลุมไปยังกลุ่มคนและสถานที่ ที่คาดว่าเป็จุดเริ่มต้นของการระบาด สอดคล้องกับรายงานการสอบสวนโรคที่พบว่า ผู้ป่วยรายใหม่ที่พบมีประวัติเสี่ยง ไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ยังเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ไปในสถานที่ที่มีคนแออัด สังสรรค์ ไม่ลดกิจกรรมทางสังคม ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่กักกันตัวเองอย่างเคร่งครัด เมื่อป่วยทำให้หน้าโรคไปติดคนใกล้ชิดในครอบครัว เพื่อนสนิท ที่สำคัญโรคนี้มีความรุนแรงในกลุ่ม ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัว หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป การระบาดของโรคในประเทศจะเป็นวงกว้าง จนไม่สามารถควบคุมได้

### ตรวจเข้ม 89 คนไทยกลับจากมาเลเซีย

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวด้วยว่า สถานการณ์ในมาเลเซียที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ไทยสั่งเพิ่มจำนวนบุคลากร ชุดป้องกัน และเครื่องมือตรวจสอบสวนไปที่ด่านพรมแดนเพื่อรองรับคนที่กลับเข้ามาในประเทศ พร้อมทั้งให้เปิดวอร์ดเฉพาะโควิด-19 และเปิดพื้นที่กักตัวคนสัมผัสเสี่ยงสูง โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย มีการให้ข้อมูลกับคนในพื้นที่รวมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายร่วมด้วย สำหรับกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับมาจากงานเผยแพร่วิศาสตร์ที่มาเลเซีย นั้น อยู่ในจ.สงขลา สตูล ตรัง และนราธิวาส โดยใน 89 คน ปรากฏมีอาการป่วย 11 คน ตรวจพบเชื้อ 2 คน ซึ่งติดตามผู้สัมผัสได้แล้ว 54 คน อย่างไรก็ตาม ส่วนที่เหลือก็ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามอาการให้ครบ 14 วันต่อไป

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

# มั่นคง ครองไป ครองมา

# แห้วแห้ว

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน ถ้ามีไข้ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบไปรับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุข ใกล้บ้านทุกสังกัดได้ฟรี” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยยืนยันในไทย 212 คน 70% เป็นคนไทย ขณะที่อีก 30% ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและที่เหลือเป็นชาวเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มยุโรปบางประเทศ ส่วนกรณีสนามมวย 40 คน ส่วนใหญ่จะอยู่ใน กทม. และที่เหลือก็จะอยู่ใน จ.สมุทรปราการ ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

## วัดทั่วปท.สวดมนต์สู้โควิด-19

ขณะที่นายแพทย์ ธิติพัฒน์ภักดิ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดสำนักงงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้ทุกวัดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศเจริญพระพุทธมนต์บรรณานุกรม สร้างขวัญกำลังใจ ช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ตั้งแต่โบราณช่วงที่ประเทศประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคระบาด ก็สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพราะเชื่อว่าจะช่วย บัดเปาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดี ให้พ้นจากประเทศไป ดนจะนำเรียนให้ มหาเถรสมาคม (มส.) ทราบ เพื่อให้ทุกวัดได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทุกวัน และคุยกับวัดต่างๆ เพื่อประสานขอความร่วมมือ โดย จะเริ่มต้น วันแรกวันที่ 25 มีนาคม เวลาประมาณ 16.00 น. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ซึ่งขณะนี้กำลังทำหนังสือ เรียนเชิญสมเด็จพระสังฆราชเป็น องค์ประธาน วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร รวมถึง วัดในจังหวัดหลัก สร้างขวัญกำลังใจ ให้ประชาชน

ขอนแก่นพบชายติดเชื้อโควิดจากคูมวย อีกด้านหนึ่ง มีความเคลื่อนไหว หลายจังหวัดพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังกลับจากคูมวยในสนามมวยลุมพินี โดยนพ.สมชาย โชติปิยะวีระเวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.ขอนแก่น) เปิดเผยว่า ในจ.ขอนแก่นพบ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 1 ราย เป็นชาย เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่อยู่ในสนามมวยลุมพินี กรุงเทพฯตามที่ข่าวมาก่อนหน้านี้ โดยชายรายนี้รับผิดชอบตัวเอง และสังคมนมาก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา กลับจากคูมวยที่กรุงเทพฯ และทราบข่าวพิธีกรบนเวที “แมทธิว ดิน” ติดเชื้อโควิด-19 จึงเข้าพบแพทย์ให้ตรวจหาเชื้อทันที สุดท้ายผลตรวจยืนยันเป็นบวก คือ มีเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่ จึงส่งตัวชายดังกล่าวเข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

## เมืองคอนเจออีก 1 กลับสนามมวย

เช่นเดียวกับ จ.นครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เป็นชาย อายุ 33 ปี เข้าอยู่เฝ้ามวยเดียวกับกลุ่มผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ ซักประวัติพบว่า ผู้ป่วยนั่งรถตู้ไปกลับกรุงเทพฯ กับเพื่อน 6-7 คน ก่อนกลับจากเวทีมวยมาที่ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 8 มีนาคม จากนั้น ไปนอนค้างที่อื่น 2 คืน ก่อนกลับบ้าน และระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม ตระเวน ไปเล่นพนันชนไก่ ชนโค ในสนาม รวมทั้ง ไปเล่นพนันมวยคู่หลายแห่ง และเข้าสถาน บันเทิงด้วย ทำให้ทุกสนามที่ผู้ป่วยรายนี้ เดินทางไปเล่นการพนัน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ จึงประกาศเตือน หากใครป่วย ให้รีบไปพบแพทย์ ส่วนผู้ใกล้ชิดนอกเหนือ จากวงพนันมี 3 คน คือ พ่อ น้องชาย และน้องสาว ล่าสุด นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียก ประชุมด่วนคณะกรรมการโรคระบาดประจำ จังหวัด สั่งการให้ระงับการชนไก่และชนวัว ทั้งหมด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

## โควิด-19

ย้ายคนเข้าสนามมวย-ฝังกักตัว14วัน “ขอให้ผู้ที่เข้าไปในสนามมวยลุมพินี และสนามมวยราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2563 รวมทั้งผู้ที่เข้าไปใน สถานบันเทิงร้านอาหารยามค่ำคืนในพื้นที่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ดังกล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

โควิด-19

### กาฬสินธุ์พบรายแรกของจังหวัด

จ.กาฬสินธุ์ มีรายงานยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ขณะนี้ที่จ.กาฬสินธุ์ พบผู้ติดเชื้อเป็นชายชาวอ.ยางตลาด ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายแรกของจังหวัด ซึ่งให้ความร่วมมือในการกักตัวสังเกตอาการตั้งแต่ 3 วันที่ผ่านมา หลังกลับจากสนามมวยแห่งหนึ่งในกทม. ทั้งนี้ ทีมเฝ้าป้องกันโรคระบาดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งสืบสวนโรค โดยเฉพาะการเดินทางไปตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อฆ่าเชื้อและกักตัวประชาชนในกลุ่มเสี่ยง โดยยังไม่ระบุชัดเจนว่าชายคนดังกล่าว เดินทางไปที่ใดบ้าง

### ม.รามฯเลื่อนสอบส่วนภูมิภาค 41 จว.

วันเดียวกัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) เผยแพร่ข่าวสารว่า ตามที่ มร. กำหนดการสอบไล่ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์สอบ 41 แห่งทั่วประเทศ นั้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้สถานศึกษาทุกแห่งปิดทำการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 เพื่อแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงประกาศเลื่อนการสอบไล่ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 จากเดิมวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ออกไปทั้งหมด ส่วนกำหนดการสอบใหม่ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาสังกัด หรือที่ สวป. โทร. 0-2310-8611

### ทั่วโลกติดเชื้อพุ่ง 1.99 แสนตาย 8 พัน

สำหรับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประจำวันที่ 18 มีนาคม จนถึงเวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทยนั้น พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 199,478 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 8,009 ราย รักษาหายรวม 82,802 ราย

### สหภาพยุโรปปิดพรมแดน 30 วัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ว่า คณะกรรมาธิการยุโรป สหภาพยุโรป ออกประกาศระงับการเดินทางเข้ามาของพลเมืองนอกสหภาพยุโรปและนักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ซึ่งครอบคลุม 26 ประเทศ ยกเว้นสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ เป็นเวลา 30 วัน หลังองค์การอนามัยโลกประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกกว่า 1.99 แสนราย ในจำนวนนี้เป็นพลเมืองจากประเทศ

ในทวีปยุโรปหนึ่งในสาม

### 'อิตาลี' ดับ 2.5 พัน-ติดเชื้อ 3.1 หมื่น

ส่วนอิตาลีชาติที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ในยุโรป ยังคงมาตรการปิดประเทศต่อไป สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักงานป้องกันพลเรือนอิตาลี เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 3,526 ราย ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศเพิ่มเป็น 31,506 รายแล้ว ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 345 คน รวมเป็น 2,503 คน



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



ไล่เช็ก-กักตัวกลุ่มเสี่ยง  
สทท.หนุนปิดเมืองสู้ไวรัส  
เจ็บเกิน14วันได้ขอให้จบ

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หนุนมาตรการปิดเมือง' รับ  
ได้ยาวเกิน 14 วัน แต่ขอให้จบ บาร์เบียร์พทยา  
ฯ รับหยุดบริการชั่วคราว ผับเมืองนนท์โอด  
เตรียมตัวไม่ทัน พนง.เดือดร้อน (อ่านต่อหน้า 3)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

## ต่อจากหน้า 1

### เขียนนายป่วย

#### พระสงฆ์พะเยาหยุดรับนิมนต์

ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เดินหน้าดำเนินการมาตรการภายหลังรัฐบาลประกาศยกระดับการควบคุม ฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า วันนี้ได้ออกหนังสือเวียนสั่งการไปยังพระเถระ พระผู้ใหญ่ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัดในพื้นที่ จ.พะเยา 68 ตำบล 9 อำเภอกว่า 100 วัด ให้ยกเลิกรับกิจนิมนต์ทุกรูปแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบาย มาตรการ และแนวทางการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้แนวทางในการเฝ้าระวัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุม นายพิพัฒน์ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเวรยามในการเฝ้าระวังดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเข้มงวด หากพบผู้อยู่ในกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังให้แจ้งมายังจังหวัดทันที โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องตรวจสอบใบรับรองแพทย์ การประกันชีวิต ต้องใช้แอปพลิเคชันติดตามตัว ในส่วนของสถาบันเทิด ภัท บาริ ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ร้านนวดแผนไทย ขอให้ มีจุดคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ

#### บุรีรัมย์เปิดแอปพชขายสินค้าในจว.

ที่สำนักงานหอการค้า จ.บุรีรัมย์ นายณัฏฐ์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัด แถลงข่าวร่วมกับองค์กรธุรกิจในพื้นที่ เกี่ยวกับการสนับสนุนมาตรการ "ปิดเมืองบุรีรัมย์" ป้องกันการระบาดโควิด-19 ว่า ภายในเดือนเมษายนนี้จะเปิดตัว "บุรีรัมย์มอลล์" แอปพลิเคชันจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของศูนย์บุรีรัมย์เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการในจังหวัด รวมถึงได้ร่วมผลักดันให้เกิดการลงทุนตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อจัดจำหน่ายในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

"สิ่งที่ต้องทำโดยเร่งด่วนในขณะนี้ คือการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ทางกรรมการร่วมภาคเอกชนทั้ง 7 หน่วยงานร่วมกับสาธารณสุข

จังหวัด จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และร้านค้า เกี่ยวกับมาตรฐานการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโควิด-19 และมาตรฐานผู้สัมผัสอาหารในวันที่ 24 มีนาคม ที่เทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์" นายณัฏฐ์ศรีกล่าว

#### ช่วยการเงินนายจ้าง-ลูกจ้าง

ด้านนายพิเชษฐ อดิเรกโชติกุล ประธานชมรมธนาคาร จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างดังนี้ 1.พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี 2.ลดดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุด 50% 3.ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ถึง 4 ปี 4.เพิ่มวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดถึง 30 ล้านบาท 5.ผ่อนผันให้ลูกหนี้บัตรเครดิตไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี 6.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตลดลงจากปกติ 50% 7.ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 8.ผ่อนผันให้ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปลอดการชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน 9.ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40%

#### โคราชยืนยันคิดเชื้อแล้ว2ราย

ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคโควิด-19 ห้องประชุมหลวงพ่อดุณ ปรีสุทโธ ศาลากลาง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินการตามมาตรการและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ การบริหารจัดการโรค การรับส่งแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ และสรุปแนวทางเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งต้องมีการปฏิบัติเป็นบูรณาการ

นายวิเชียรกล่าวถึงกรณีมีผู้โพสต์ข้อความและภาพพระบุนเณ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ว่า สถานการณ์ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย สาเหตุที่ยืนยันว่า เนื่องจากต้องรอผลตรวจจาก 3 หน่วยงาน คือ รพ.มหาราชนครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### สสจ.ติดตามกลุ่มเสี่ยง83ราย

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นหญิงอายุ 22 ปี พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ มีอาการป่วยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม จึงเดินทางกลับมาที่ จ.นครราชสีมา ด้วยรถร่วมโดยสารสาธารณะ เพื่อมาตรวจคัดกรองที่ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ในวันที่ 14 มีนาคม ต่อมาได้ย้ายไปที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา เพื่อตรวจยืนยันตามกระบวนการ พบติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ห้องความดันลบ รพ.มหาราชนครราชสีมา พบบุคคลที่เกี่ยวข้อง 52 ราย ซึ่งเป็น

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อหาคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและต่ำ

นพ.นรินทร์รัชต์กล่าวว่า รายที่ 2 หญิงอายุ 30 ปี เป็นพนักงานขายของอยู่ในเมืองปวยเปโต ประเทศกัมพูชา หลังมีอาการป่วยได้เดินทางกลับมาตรวจเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ผลตรวจยืนยันติดเชื้อจริง ซึ่งรายนี้มีบุคคลเกี่ยวข้อง 31 ราย เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ขณะนี้พบตัวจึงแนะนำให้มาตรวจคัดกรองพร้อมให้กักตัวเอง 14 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี

## อุทัยตั้ง 14 จุดกรองเข้าเมือง

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบล (ทต.) หาดทนม อ.เมืองอุทัยธานี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ประชุมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข และ อปท.ต่างๆ ในการวางแผนการตั้งด่านตรวจวัดไข้ จุดตรวจคัดกรอง และการแยกกักกัน โดยจะทำการตั้งด่านตรวจเข้มขันตลอด 24 ชั่วโมง ตามจุดเขตติดต่อเข้าออกจังหวัด

นายเจเศรษฐ์กล่าวว่า ตอนนี้มีผู้นำท้องถิ่นท้องที่ที่ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำบล 14 จุดใน จ.อุทัยธานี ส่วนในแต่ละตำบลจะมีการตั้งจุดเฉพาะกิจ โดยจะสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เจลล้างมือ เครื่องตรวจวัดไข้ หน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ หากมีคนในพื้นที่ถูกกักบริเวณภายในบ้าน ก็จะมีการดูแลบุคคลนั้นให้อยู่ในสภาพที่สบายใจ และพร้อมใจที่จะให้ความร่วมมือในการควบคุมโรค

## ติดเชื้อสนามมวยโผล่ชัยนาท

ที่ จ.ชัยนาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเขียนมวยชาว จ.พระนครศรีอยุธยา รายหนึ่ง ออกเปิดเผยว่าได้ไปร่วมชมการชกมวยที่สนามมวยชื่อดังใน กทม. จนมีข่าวว่ามีคนติดเชื้อ จึงไปขอรับการตรวจ ล่าสุดวันนี้ ผลการตรวจออกมาปรากฏว่าติดเชื้อโควิด-19 จึงขอให้เพื่อนฝูงหรือคนที่เคยสัมผัสใกล้ชิดให้กักตัวเองเพื่อดูอาการ 14 วันด้วย และเมื่อตรวจจบการเดินทางย้อนหลัง พบว่าเคยเดินทางมาร่วมงานแต่งงานในพื้นที่ ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา มีแขกมาร่วมงาน 70 โต๊ะ โดยชายคนดังกล่าวมาพร้อมกับเพื่อนสนิทที่เป็นเขียนมวยและโก้นในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.ท่าชัย จากนั้นมีกิจกรรมกินเที่ยวด้วยกัน จนมีการตรวจพบเชื้อและออกมาเปิดเผยตัวในวันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดผู้ไปร่วมงานแต่งงานดังกล่าวหลายรายเดินทางไปขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลในจังหวัด โดยจะทราบผลการตรวจในวันที่ 19 มีนาคม

## ลพบุรีติดเชื้อไวรัสสายแรก

ที่ จ.ลพบุรี นายสุภิต โพธิ์ปกาศิต ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วยสาธารณสุข นายอำเภอชัยบาดาล เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 หลังจากพบผู้ป่วยเสี่ยงติดเชื้อรายแรกของจังหวัดลพบุรี ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากสนามมวยเวทีลุมพินี ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทหาร ในเบื้องต้นผลการตรวจจากโรงพยาบาลชัยบาดาลเป็นบวก ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องรอผลยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งผลจะต้องตรงกันทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จริง อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มเฝ้าระวังอีก 60 คน เนื่องจากได้เดินทางไปสถานที่หลายแห่ง

## สุพรรณฯแจ้งงดกิจกรรม

จ.สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีออกประกาศคำสั่งควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.สั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยว บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 14 วัน 2.ปิดสถานบันเทิง 14 วัน 3.ปิดโรงภาพยนตร์ จำนวน 14 วัน 4.ร้านนวดแผนโบราณ ยกเว้นการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล สถานบริการของรัฐ 5.ร้านอาหารเปิดขายตามปกติ แต่ให้จัดพื้นที่ที่นั่ง โดยเว้นระยะห่างและให้นำช้อนกลางมาเอง 6.ปิดสนาม

เช่นเดียวกับจ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้ 1.สถานบริการและสถานประกอบ

การที่คล้ายสถานบริการ 2. สถานประกอบกิจการอบ นวด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 3.สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 4.สถานประกอบกิจการโรงแรมหรู (โรงแรมหรู) 5.สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย 6.สนามกีฬา/ซ้อมกีฬา

## งดกรบาทหลวงพ้อโสธรถึง 31 มี.ค.

จ.ฉะเชิงเทรา นายระพี พองบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยพี่น้องพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวารามวรวิหาร ได้มีบัญชางดการเข้าสักการะหลวงพ้อโสธร ตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคม นอกจากนี้ ได้งดการจัดงานอัญเชิญหลวงพ้อโสธรขึ้นจากน้ำ (งานกลางเดือน 5) ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัด และโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดฉะเชิงเทรา โควิด-19 สายด่วน 09-4792-2525 และ 0-3851-1208-10 ตลอด 24 ชั่วโมง

## บารีเบียร์พัทยาร่วมปิดชั่วคราว

กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ปิดสถานบริการ โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่ชุมนุมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เป็นการชั่วคราว 14 วัน ขณะที่ใน จ.ชลบุรี มติคณะกรรมการระดับจังหวัดก็ได้เสนอให้ปิดสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยาและ จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม โดยจะเสนอ นายักคอรณ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามคำสั่งอย่างเป็นทางการเร่งด่วนนั้น

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ย่านสถานบันเทิงกลุ่มบาร์ เบียร์พญา ภายในซอย 8 ถนนเลียบชายหาด พญา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ซึ่งมีกลุ่ม สถานบันเทิงบาร์เบียร์อยู่อย่างหนาแน่น พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับทราบนโยบาย ของ จ.ชลบุรี ที่มีคำสั่งให้ปิดกิจการเป็นการ ชั่วคราว พร้อมนำพนักงานออกมารวมกัน ทำความสะอาดร้านตั้งแต่ช่วงเช้า

นางหทัย ธรรมดี อายุ 37 ปี เจ้าของ กิจการบาร์เบียร์ “เคอร์ซีบาร์” กล่าวว่า นโยบาย ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อกิจการของ ร้านแน่นอน ต้องมาแบกภาระค่าใช้จ่ายของ พนักงาน ขณะนี้สาวบาร์ก็จะขาดรายได้ ที่ผ่าน มาสถานการณ์โควิด-19 ถือว่าสร้างผลกระทบ หนักอยู่แล้ว เพราะลูกค้าหายไปถึง 60% อีก ทั้งในช่วงสงกรานต์เมืองพญา ซึ่งในช่วงทำ รายได้ก็พบว่าลูกค้าโทรมายกเลิกการเดินทาง มาท่องเที่ยวเกือบทั้งหมด ฝากไว้ก็ตาม กรณี การสั่งปิดกิจการชั่วคราว 14 วัน ส่วนตัวเห็น ด้วยแม้จะมีผลกระทบ แต่ก็คิดว่าคงจะทำให้ ปัญหาเหล่านี้เบาบางลงไปบ้าง

## บาร์เมืองนนท์โอดไม่ไหวเตรียมตัว

จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการ ลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศที่ร้านเซฟโซน ตลาดสมมติบุรี อ.บางบัวทอง สอบถาม เจ้าของร้าน ระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับมาตรการ ปิดสถานบันเทิงชั่วคราว เพราะรวดเร็วเกินไป และรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการรองรับ พนักงาน นักร้อง ต้องหยุดงานขาดรายได้ช่วยเหลือ อย่างไร

“อยากถามรัฐบาลปิด 14 วัน จะมีมาตรการ ดูแลอย่างไร ในส่วนของทางร้านก็ยังไม่เห็น แนวนโยบาย เพราะคำสั่งทางรัฐบาลประกาศออก มามันรวดเร็วมาก ไม่มีระยะเวลาในการแจ้ง เตือนล่วงหน้า ร้านเพิ่มเปิดมาได้ 3 เดือนเอง อยากให้ทางรัฐบาลชดเชยเรื่องระยะเวลาด้วย ไม่ใช่ครบกกำหนด 14 วัน ต่อเวลาเพิ่มขึ้นไป อีก ผู้ประกอบการเสียหายแน่” เจ้าของร้าน เซฟโซนกล่าว

## ผู้ประกอบการรับหยุดบริการ

ที่ จ.อุดรธานี นายเอิบ ลิ้มสมมุติ อายุ 40 ปี เจ้าของสถานบันเทิงวิวอ๊พและน็อคคลับ เขต เทศบาลเมืองอุดรติตต์ กล่าวว่า แม้ จ.อุดรติตต์ จะไม่เข้าข่ายปิดชั่วคราว 14 วัน แต่ก็ยินดีและ พร้อมปิดสถานบริการทั้ง 2 แห่ง หากจังหวัด แจ้งมา แต่เชื่อว่าไม่น่าจะปิดเพียงแค่นี้ 14 วัน เท่านั้น อาจจะยาวไม่น้อยกว่า 2 เดือน ทราบ

ใดที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาโรคโควิด-19 ได้

“ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่นโยบายรัฐบาล จะออกมาเรื่องการปิดสถานบริการ อย่างน้อย มี 2 แห่ง ซึ่งเป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่ของ จ.อุดรติตต์ ปิดชั่วคราวไปแล้ว ปัจจัยหลักน่าจะ เกิดการแยกรับคำสั่งใช้จ่ายที่สูงไม่ไหว และกลุ่ม นักเที่ยวกลางคืนกลับมีน้อยลง ซึ่งเป็นผลสืบ เนื่องมาจากเศรษฐกิจด้วย หลังจากปิดสถาน บันเทิงแล้ว ยังเป็นห่วงพนักงานในร้านว่า ช่วง ระยะเวลาที่ปิดนี้จะใช้จ่ายกันอย่างไร บางคน ต้องเช่าหอพัก บางคนก็ผ่อนรถจักรยานยนต์ บางคนก็หาเงินเลี้ยงครอบครัว แต่เมื่อสถาน บันเทิงหยุดลงจะหาเงินที่ไหนเพิ่มเติมจากที่ไหน” นายเอิบกล่าว

## เชียงใหม่พร้อมร่วมมือ

นายณภัทษพงศ์ สิริบุญยเวช หรืออ้วน ผู้บริหารร้านอาหารไวท์เฮาส์ ริมแม่น้ำปิงฝั่ง ตะวันออก ย่านวัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า แม้มาตรการปิดชั่วคราวของรัฐบาล จะกำหนดเฉพาะพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล แต่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารกัตตาคารและ สถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ ได้หารือกันแล้ว ส่วนใหญ่พร้อมให้ความร่วมมือสำหรับสถาน บันเทิงแบบปิด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม เป็นต้นไป ขณะที่สถานบริการหรือสถานบันเทิง ที่เป็นแบบเปิดโล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก ยัง เปิดให้บริการอยู่ ซึ่งร้านไวท์เฮาส์ ยังบริการ ขายอาหารและเครื่องดื่มตามปกติ แต่ไม่มี ดนตรีสด โดยทางร้านจะเปิดเพลงแทน เพราะ ด้ปิดร้านทั้งหมดจะกระทบอย่างมาก เพราะที่ ผ่านมารายได้ลดลงกว่า 90%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร้านตะวันแดง มหาชน เชียงใหม่ ย่านนิมมานเหมินท์ใกล้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานบันเทิง แบบเปิด ได้แจ้งประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม

## สทท.หนุนมาตรการปิดเมือง

นายชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า สทท.เห็นด้วยหากภาครัฐจะ ประกาศปิดเมือง โดยเฉพาะสถานที่มีคนเข้าไป รวมกลุ่มจำนวนมาก และหากไม่สามารถคุมได้ จริงหรือสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น แล้ว รัฐบาลจะต้องปิดประเทศ ปิดการเข้าและออก เพื่อควบคุมโรคที่พร้อมสนับสนุน

“เบื้องต้นมีคำสั่งปิดเมือง 14 วัน แต่หาก ยังไม่ดีขึ้น แล้วจะขยายเวลาปิดเมืองเพิ่มก็ได้ จะปิดไปจนถึงเดือนเมษายนนี้ เอกชนก็พร้อม สนับสนุน เพราะต้องการให้โรคระบาดจบให้ ได้ก่อน แล้วค่อยมาหารือกันอีกครั้งว่าการ ท่องเที่ยวไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร” นาย ชัยรัตน์กล่าว และว่า หลังจากปิดเมืองและคุม โรคระบาดได้แล้ว รัฐบาลจะต้องออกมาตรการ ที่ชัดเจนมาเสริม เหมือนจีนที่คุมโรคได้แล้ว ก็ อดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบทันที เนื่องจากที่ผ่าน มาเอกชนขอให้รัฐบาลช่วยในด้านการหยุดเงิน ต้น พักชำระดอกเบี้ย หาแหล่งเงินต้นดอกเบี้ย ต่ำ รายละเอียดไม่เกิน 20 ล้านบาท แต่ขณะนี้ ผู้ประกอบการไปถึงธนาคารก็ไม่สามารถทำ ธุรกิจได้ เพราะธนาคารพาณิชย์ยังไม่อนุมัติ และเมื่อหารือธนาคารพาณิชย์ก็ยังไม่คำตอบ ที่ชัดเจนให้แต่อย่างใด